

Pháp luật

VÌ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM!

CƠ QUAN CỦA BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM



Số 72 (9.612)
Thứ Năm ngày 13/3/2025
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

<https://baophapluat.vn>

VIỆT NAM - SINGAPORE:

**Nâng cấp
quan hệ lên Đối tác
Chiến lược
toàn diện**



Trang 2

CHÀO NGÀY MỚI

Không gian văn hóa xứng tầm hồ Gươm

Với người Việt Nam, đặc biệt là với những người dân miền Trung hay miền Nam ít có dịp ra Thủ đô Hà Nội, vẫn biết trước qua sách báo, truyền thông, văn thơ rằng đặc trưng khu trung tâm Hà Nội là “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó”. Nhưng nhiều người có thể tới hồ Gươm nhiều lần, vẫn băn khoăn không biết quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở đâu, dù thực tế “quảng trường” ấy đang ở ngay bên mình.

Trang 2

Bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ tài chính



● Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán, giao dịch không dùng tiền mặt. (Ảnh minh họa: Hải Yên)

Trang 3

**Nhân rộng các
mô hình bảo đảm
an toàn
giao thông cho
học sinh**



Trang 13

Nghiên cứu phát hành đồng tiền số của riêng Việt Nam

Trang 6

**PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO:
Cần có hệ thống tổ chức, quản trị khoa học, hiệu quả**

Trang 7

Kết nối giáo dục STEM với văn hóa

Trang 12

VIỆT NAM - SINGAPORE: Nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Cộng hòa Singapore từ ngày 11 - 13/3/2025 theo lời mời của Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lawrence Wong, hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore.

Đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất

Tuyên bố chung khẳng định, hai nhà lãnh đạo nhất trí việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (năm 2013) và Đối tác Kinh tế Xanh - Kinh tế Số (năm 2023) đã đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore đi vào chiều sâu và thực chất. Hai nhà lãnh đạo đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Hai bên cam kết tiếp tục cùng cố và tăng cường hợp tác cùng có lợi, tin cậy chính trị, phối hợp giải quyết các thách thức chung hiện nay trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước cũng như vì một ASEAN đoàn kết, tự cường, có vai trò trung tâm và bao trùm, phấn đấu vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ, tập trung vào các nội dung chính sau: Đây mạnh hợp tác vì hòa bình, an ninh và ổn định của thế giới; Cùng cố hợp tác kinh tế và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi; Tăng cường hợp tác năng lượng và tăng trưởng xanh; Xây dựng năng lực và kết nối con người; Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực số và công nghệ mới nổi; Tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trao đổi về diễn biến mới ở Biển Đông, các nhà lãnh đạo tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông cũng như tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng



● Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

không trên Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cần tiếp tục tăng cường lòng tin chính trị, kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, tự kiềm chế tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định cũng như tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình; kêu gọi thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); nhấn mạnh sự cần thiết duy trì và thúc đẩy môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982...

Mở ra chương mới với tầm nhìn dài hạn và toàn diện hơn

Trước đó, vào sáng 12/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, ngay sau lễ đón trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội, Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Hai nhà lãnh đạo điểm lại những thành tựu nổi bật trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt về kinh tế - thương mại - đầu tư, với kim ngạch thương mại song phương đạt trên 9 tỷ USD năm 2024. Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 80 tỷ USD, trong đó các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

(VSIP) được đánh giá là biểu tượng hợp tác thành công. Trên cơ sở những thành tựu to lớn trong hơn năm thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra chương mới với tầm nhìn dài hạn và toàn diện hơn. Thủ tướng Lawrence Wong chia sẻ đây là quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện đầu tiên mà Singapore thiết lập với một nước ASEAN.

Tổng Bí thư đề nghị Singapore mở rộng mạng lưới VSIP 2.0 theo hướng đổi mới sáng tạo, phát thải các-bon thấp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ mới nổi. Thủ tướng Lawrence Wong mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam phát triển cảng biển và hạ tầng hàng hải thông qua chuyển đổi số; khẳng định Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược và triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về chương trình trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lawrence Wong đã chủ trì cuộc gặp báo chí thông tin về kết quả hội đàm. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Singapore Tharmann Shanmugaratnam; gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng; gặp nguyên Thủ tướng Singapore, Bộ trưởng cao cấp Lý Hiền Long; có bài phát biểu về chính sách tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học quốc gia Singapore...

KHÁNH CHI

Việt Nam đề xuất 03 lĩnh vực ưu tiên trong công tác bình đẳng giới

Trong hai ngày 10 và 11/03, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, Hoa Kỳ đã diễn ra Lễ khai mạc và phiên thảo luận chung của Khóa họp thứ 69 của Ủy ban Địa vị phụ nữ của Hội đồng kinh tế - xã hội LHQ với chủ đề chính là rà soát kết quả 30 năm thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động Bắc Kinh 1995 về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Khóa họp.

Trong phát biểu khai mạc Khóa họp, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định bình đẳng giới là quyền con người, kêu gọi tăng cường đầu tư cho phụ nữ và trẻ em gái, đẩy mạnh tiếp cận giáo dục có chất lượng, tạo điều kiện tiếp cận thị trường, giảm hàm lượng lao động không được trả công, đấu tranh chống bạo lực, phân biệt đối xử, kỳ thị trên cơ sở giới, kể cả trên không gian mạng, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia kiến tạo hòa bình và trong mọi tiến trình ra quyết định và hoạt động kinh doanh, nhất là các ngành mới nổi.

Ngày 11/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có bài phát biểu quan trọng tại phần đầu tiên của phiên thảo luận dành cho các quốc gia thành viên LHQ. Phó Chủ tịch Quốc hội đề cao ý nghĩa của Tuyên bố và Chương trình hành động Bắc Kinh 1995, cũng như những thành tựu to lớn do cộng đồng quốc tế đạt được trong 30 năm qua. Tuy nhiên, Trưởng đoàn Việt Nam cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức như tình trạng phụ nữ và trẻ em gái vẫn phải sống trong xung đột, đói nghèo, dịch bệnh, bất bình đẳng và đối mặt với nguy cơ bị tụt hậu trong kỷ nguyên số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề xuất 03 lĩnh vực ưu tiên trong công tác bình đẳng giới, bao gồm: Một là, hoàn thiện khung thể chế, pháp luật và chính sách để thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ, đặc biệt là trong quá trình ra quyết định ở mọi lĩnh vực. Hai là, tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ thông qua đẩy mạnh hợp tác công - tư để huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính, thị trường, tham gia sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và tham gia thị trường lao động một cách bình đẳng, kể cả thông qua việc ghi nhận, giảm thiểu, phân bổ lại việc nhà và công việc chăm sóc không trả công, đi đôi với phát triển nền kinh tế chăm sóc.

Ba là, tăng cường sự tham gia, đóng góp và đi đầu của phụ nữ trong các lĩnh vực liên quan đến Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học (STEM), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nghiên cứu xây dựng các mô hình hệ sinh thái STEM, trong đó phụ nữ và trẻ em gái được khuyến khích, hỗ trợ, định hướng học tập, đào tạo và phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, kinh tế số...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, tích cực đóng góp vào nỗ lực chung vì sự nghiệp bình đẳng giới trên phạm vi toàn cầu, kể cả trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023 - 2025 và thành viên Hội đồng chấp hành Cơ quan LHQ về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025 - 2027. VIỆT NGÀ

CHÀO NGÀY MỚI

Với người Việt Nam, đặc biệt là với những người dân miền Trung hay miền Nam ít có dịp ra Thủ đô Hà Nội, vẫn biết trước qua sách báo, truyền thông, văn thơ rằng đặc trưng khu trung tâm Hà Nội là "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó". Nhưng nhiều người có thể tới hồ Gươm nhiều lần, vẫn băn khoăn không biết quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở đâu, dù thực tế "quảng trường" ấy đang ở ngay bên mình. "Quảng trường" này, thực tế chỉ là một khoảng không gian nhỏ hẹp vài ngàn m², ngay trước tòa nhà nhận được vô số lời bình luận từ khi ra đời tới nay, mà người Hà Nội đặt cái tên đặc trưng là "Hàm cá mập".

Nói như vậy, để thấy không gian công cộng, không gian văn hóa cho khu vực nội đô, trung tâm lịch sử của Thủ đô Hà

Không gian văn hóa xứng tầm hồ Gươm

Nội là rất chật hẹp. Có đi đến các tỉnh, thành khác từ Bắc, Trung, Nam; thả bước dạo trên những quảng trường trung tâm rộng thênh thang, lung linh đèn hoa, mới thấy không gian công cộng tại hồ Gươm còn hạn chế. Trong khi nơi này mỗi năm có hàng trăm sự kiện lớn, nhỏ, từ tổ chức không gian đi bộ vào dịp cuối tuần; đến các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, TP đều tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật...

Vì vậy, việc Văn phòng UBND Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ về quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía đông hồ Gươm, là một tin rất vui. Theo đó, TP thống nhất nghiên cứu phương án kiến trúc tại khu vực phía đông hồ Gươm theo hướng trở thành khu quảng trường - công

viên đặc biệt. Khu vực nghiên cứu mở rộng không gian công cộng rộng hơn 20.000m², có một số trụ sở cơ quan và hộ dân sẽ phải dời đi. Tòa nhà "Hàm cá mập" dự kiến phá bỏ, thay thế bằng không gian ngầm. Phía đông hồ Gươm sẽ được tăng cường không gian công cộng, không gian mở, phục vụ cộng đồng Nhân dân Thủ đô và người dân cả nước.

Trên lý thuyết, việc nghiên cứu mở rộng không gian công cộng khu vực hồ Gươm nhằm cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt. Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2045, tầm nhìn 2065 đã định hướng khu vực hồ Gươm cần được nghiên cứu bảo tồn, cải tạo chỉnh trang và sắp xếp tổ chức theo hướng có nhiều không gian công cộng, văn hóa, phục vụ cộng đồng, với đền Ngọc Sơn (di tích quốc gia

đặc biệt), đền Bà Kiệu, tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tiếp nối hồ Gươm và khu phố cổ... Tuy nhiên trước đây, vì một số nguyên nhân như hồ Gươm là vùng lõi nội đô lịch sử nên có thể ít có ý kiến dám động chạm, rồi di dời, giải phóng mặt bằng... nên ý tưởng mở rộng không gian công cộng cho hồ Gươm vẫn chưa được thực hiện.

Tuy nhiên, có những tư duy buộc phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. Hà Nội trước đây quy hoạch cho 250 ngàn dân, nhưng giờ đã lên gần 10 triệu người, nên mở rộng không gian công cộng, nhất là ở khu vực hồ Gươm là tất yếu. Đây được đánh giá là "tư duy đột phá, đem lại không gian văn hóa xứng tầm Thủ đô ngàn năm văn hiến" như một kiến trúc sư nổi tiếng nhận xét.

HUỲNH NGỌC HIỂU

Bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ tài chính



● Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nhật Bắc)

Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp, các đại biểu đề xuất tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, thích ứng với xu thế, tình hình thế giới và phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước hiện nay; hướng tài chính vào các lĩnh vực, khu vực ưu tiên; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nhất là trí tuệ nhân tạo, phát triển cơ sở dữ liệu trong thực hiện tài chính toàn diện; thúc đẩy thanh toán, giao dịch không dùng tiền mặt; phát triển mạng lưới cung cấp tài chính rộng rãi hơn, tăng tiếp cận tín dụng cho các đối tượng; cùng với đó, có giải pháp phòng, chống hiệu quả tội phạm mạng...

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển nhanh nhưng bền vững là quan điểm xuyên suốt, tư tưởng cốt lõi, gắn liền với

việc bảo đảm tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan đã tích cực triển khai đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược nhằm cải thiện, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần phải tập trung xử lý, giải quyết.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhằm quản lý chặt chẽ, thúc đẩy phát triển và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả và công bằng. Đồng thời phát triển hạ tầng đồng bộ, thông suốt trên cả nước, đặc biệt chú trọng các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và hạ tầng số như 5G, 6G, internet vệ tinh, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng yếu thế. Cần phủ cập kiến thức, phát triển công dân số trên phạm vi cả nước, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng cơ quan, địa phương, những khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trong tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”.

Công tác truyền thông cần được đa dạng hóa, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Bên cạnh đó, cần bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương, phát huy tính hỗ trợ giữa các chương trình, lĩnh vực, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra.

Bên cạnh các nguồn lực trong nước, cần tiếp tục huy động các nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm ở các quốc gia đi trước, tích cực hội nhập, tham gia sâu rộng các khuôn khổ hợp tác về tài chính toàn diện nhằm nâng cao năng lực triển khai các sáng kiến, áp dụng các thực tiễn tốt, hỗ trợ cho thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Đồng thời, chủ động rà soát việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược tại Kế hoạch hành động của Bộ, ngành, cơ quan, địa phương mình; nhận diện những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục. **PHƯƠNG MAI**

Thủ tướng lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình là Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hai Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quyết định cũng giao Bộ trưởng Nội vụ tham mưu, trình Chính phủ đề trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật sửa đổi, bổ

sung Luật Cán bộ, công chức.

Bộ trưởng Tư pháp trình Chính phủ đề trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trình Quốc hội ban hành nghị quyết xử lý một số vấn đề liên quan đến chuyên tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương; hướng dẫn xử lý vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực hộ tịch, đăng ký biện pháp bảo đảm.

Bộ Quốc phòng hướng dẫn rà soát, xác định đơn vị hành chính thuộc khu vực biên giới, trọng điểm về quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tại các đơn vị hành chính sắp xếp, tổ chức lại.

Lãnh đạo Bộ Công an hướng dẫn thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu, thay đổi địa chỉ cư trú của công dân do thay đổi địa giới và tên gọi của đơn vị hành chính với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử...

Bộ trưởng Tài chính hướng dẫn việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công và việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030; xác định ưu đãi đầu tư; thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp thay đổi địa giới hành chính; thay đổi thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức. Xử lý trụ sở, tài sản làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, tổ chức lại...

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn rà soát, bổ sung, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới và các chính sách theo Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Ban hành hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và cơ sở dữ liệu đất đai...

Hiện cả nước có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh; 705 quận, huyện và hơn 10.500 xã, phường. **T.K**

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quảng Ngãi

Chiều 12/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn kiểm tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.



● Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc tại Quảng Ngãi. (Ảnh: quochoi.vn)

Mở đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng tỉnh Quảng Ngãi vừa động thổ xây dựng dự án Khu công nghiệp VSIP II; bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phát triển vươn lên của tỉnh về mọi mặt trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước; năm triển khai, quyết định nhiều công việc mang tính chất lịch sử, trong đó có vấn đề sáp nhập tỉnh, kết thúc hoạt động của cấp huyện, sáp nhập 60 - 70% trong hơn 10.000 xã.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn. Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc sớm vào đầu tháng 5 tới, làm việc trong gần 2 tháng. Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Hiến pháp 2013, bảo đảm hoàn thành trước 30/6 để có hiệu lực chính thức từ 1/7, phục vụ cho việc xây dựng chính quyền 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả (gồm cấp tỉnh và cấp xã). “Nhiều công việc lịch sử dồn trong năm, do đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải quyết tâm, nỗ lực cao nhất để chúng ta đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, về việc kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (ngày 21/2/2025, Đoàn kiểm tra số 1910 đã công bố Quyết định số 1910 của Bộ Chính trị đối với 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) nhằm kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các thành viên Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các cơ quan liên quan đã phối hợp hết sức tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, bảo đảm việc kiểm tra thực chất, tiến độ nhanh, đúng các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị.

Trước đó, trong sáng 12/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ động thổ dự án Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi, được động thổ đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025), 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025).

Tối 12/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác cũng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh với chủ đề “Quảng Ngãi - Đất mẹ Anh hùng”. Chương trình như lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha ông, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời, nêu bật vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Quảng Ngãi trong thời kỳ mới.

VŨ VĂN ANH

Với tốc độ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của đời sống xã hội như hiện nay, dữ liệu cá nhân đang trở thành nguồn nguyên liệu cơ bản, ngày càng quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, dữ liệu cá nhân đã trở thành mục tiêu của các tổ chức tội phạm công nghệ cao. Điều này đòi hỏi phải có cơ sở pháp lý cao nhằm bảo vệ nguồn dữ liệu quan trọng này và đây chính là căn cứ để xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu cá nhân bị mua bán, lộ, mất tràn lan

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay, dữ liệu cá nhân (DLCN) đã trở thành tài sản nhưng tình trạng lộ DLCN diễn ra phổ biến trên không gian mạng. Người sử dụng chưa có ý thức bảo vệ DLCN, đăng tải công khai hoặc lộ trong quá trình chuyển giao, lưu trữ, trao đổi phục vụ hoạt động kinh doanh hoặc do biện pháp bảo vệ không tương xứng dẫn tới bị chiếm đoạt và đăng tải công khai.

Bên cạnh đó, việc mua bán DLCN đang diễn ra phổ biến, công khai, với cả các dữ liệu thô và DLCN đã qua xử lý, song nhiều hành vi chưa được xử lý vì thiếu quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập DLCN của khách hàng, cho phép các đối tác thứ ba tiếp cận thông tin DLCN nhưng không có yêu cầu, quy định chặt chẽ, để đối tác thứ ba chuyển giao, buôn bán cho các đối tác khác. Các doanh nghiệp chủ động thu thập thông tin cá nhân của khách hàng, hình thành kho DLCN, phân tích, xử lý các loại dữ liệu đó để tiến hành kinh doanh, buôn bán.

Đáng chú ý, việc mua bán DLCN không chỉ diễn ra đơn lẻ, giữa cá nhân với cá nhân, mà còn có sự tham gia của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Một số công ty được thành lập mới, đầu tư xây dựng, vận hành các

Nhức nhối thực trạng mua bán công khai dữ liệu cá nhân



● Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây đã họp cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

(Ảnh: Nghĩa Đức)

Chiều 11/3, thảo luận tại Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Dự án Luật Bảo vệ DLCN, các đại biểu thống nhất sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Bảo vệ DLCN; đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; bảo vệ quyền DLCN; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm giá trị pháp lý cho việc tổ chức thực hiện thống nhất tương thích với các điều ước quốc tế về quyền con người, phù hợp với thông lệ quốc tế góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương cho biết, UBTVQH đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra, bổ sung làm rõ hơn cơ sở chính trị, pháp lý liên quan trực tiếp đến lĩnh vực DLCN; bổ sung báo cáo đánh giá tác động, nhất là về ngân sách, chi phí tuân thủ và kết quả 2 năm thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ DLCN. Đồng thời, tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để bảo đảm tính thống nhất, tương thích. Bổ sung, làm rõ hơn các quy định về hành vi nghiêm cấm, mã hóa, giải mã dữ liệu, chuyển DLCN ra nước ngoài. Rà soát, điều chỉnh các quy định về kinh doanh có điều kiện liên quan đến bảo vệ DLCN, bảo đảm không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, tương thích với các bộ luật, luật khác...

hệ thống kỹ thuật chuyên thu thập trái phép DLCN để kinh doanh thu lợi nhuận; xây dựng các phần mềm chuyên thu thập thông tin cá nhân, cài ẩn trong các trang mạng để thu thập thông tin tự động, phân tích thành tệp DLCN có giá trị; tán phát mã độc có chức năng thu thập DLCN trên môi trường mạng (máy tính và thiết bị di động); tổ

chức tấn công, xâm nhập hệ thống máy tính của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để chiếm đoạt DLCN.

Mới được điều chỉnh bằng hình thức nghị định

Có thể nói, DLCN có vai trò đặc biệt quan trọng, là nguồn dữ liệu chiến lược, tác

động trực tiếp, toàn diện đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của một quốc gia. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp luật Việt Nam chỉ có một văn bản là Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đưa ra định nghĩa về DLCN và bảo vệ DLCN, chưa có văn bản luật nào quy định vấn đề này. Do đó, việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ DLCN là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền DLCN; ngăn chặn các hành vi xâm phạm DLCN, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức...

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước thực trạng lộ, lọt thông tin cá nhân nên rất tán thành sự cần thiết xây dựng Luật này.

Theo khảo sát cá nhân, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Lê Quang Mạnh thấy rằng, thị trường thông tin hiện nay chưa phát triển nhưng nổi bật mà mọi người đều có nhiều ý kiến là vấn đề liên quan đến xâm phạm quyền của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ thông tin về cá nhân mình. Trong khi đó, ông Mạnh chỉ rõ, chúng ta hiện chưa có các chế tài về hình sự đủ mạnh để có thể điều chỉnh các nội dung bảo vệ DLCN và đặc biệt là liên quan đến thị trường thông tin mua bán dữ liệu.

Khẳng định bản thân không cung cấp số điện thoại, thông tin cho ai nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đức Vinh cho biết thỉnh thoảng nhận được các tin nhắn, các cuộc điện thoại mời mua bán bất động sản, thậm chí cả thông tin có yếu tố lừa đảo như sắp bị cắt điện.

Ông đánh giá, vừa qua chúng ta đã làm nhiều việc nhưng tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân vẫn còn nhiều nên Luật Bảo vệ DLCN ra đời vào thời điểm này là hết sức đúng đắn. Ông đề nghị Bộ Công an xử lý một số trường hợp để thể hiện tính răn đe cao, giảm bớt tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân và chế tài xử lý hình sự, xử phạt hành chính đối với hành vi này phải thực hiện thật nghiêm. **A.KHÊ**

Nhiều quốc gia trên thế giới đã có quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chủ đề "bảo vệ dữ liệu cá nhân" đã được cộng đồng quốc tế quan tâm từ nhiều năm nay và đã được thảo luận tại nhiều diễn đàn quốc tế, trên nhiều góc độ như trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN, APEC...

Sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả của công nghệ đã cho phép các quốc gia, tập đoàn kinh tế, công ty lớn... tiến hành các hoạt động giám sát và thu thập dữ liệu cá nhân (DLCN) trên quy mô lớn, tạo ra những lo ngại do khả năng xâm phạm các quyền riêng tư cá nhân được quy định tại Điều 17 của Công ước quốc tế về Quyền dân sự và chính trị.

Theo thống kê của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), đến nay đã có khoảng hơn 107 thành viên (trong đó có 66 nền kinh tế đang chuyển đổi hoặc đang phát triển) có các quy định về bảo vệ DLCN. Về cơ bản, các quốc gia đều bám sát các nguyên tắc về quyền riêng tư, tuy nhiên, còn có sự khác nhau tương đối đáng kể trong việc giải thích và áp dụng nguyên tắc này. Một số tổ chức cũng ban hành những

quy định, hướng dẫn, khung bảo vệ DLCN như APEC có khung bảo vệ DLCN (chỉnh sửa 2015) và Hệ thống các quy tắc trao đổi DLCN xuyên biên giới; EU có Quy định bảo vệ DLCN của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ năm 2018; ASEAN đang thảo luận xây dựng nền tảng bảo vệ DLCN của ASEAN.

Hiệp định WTO về Thương mại dịch vụ đặt ra các quy định ràng buộc về bảo vệ DLCN. Điều 16(c)(ii) của Hiệp định quy định cho phép các quốc gia có các biện pháp hạn chế thương mại nếu cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư của các nhân liên quan đến xử lý, phát tán DLCN, các biện pháp bảo vệ tính bảo mật của các bản ghi và tài khoản cá nhân với điều kiện các biện pháp không tạo thành phân biệt đối xử tùy tiện và hạn chế thương mại trả hình.



● Nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành văn bản pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

(Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), các quốc gia đã có những quy định cụ thể về nghĩa vụ bảo vệ DLCN tại Điều 14.8. Theo đó, các quốc gia sẽ phải xây dựng và duy trì các khung pháp lý về bảo vệ DLCN của người dùng trong thương mại điện tử trên cơ sở cân nhắc các nguyên tắc và hướng dẫn của các thể chế quốc tế. Đặc biệt, các quốc gia sẽ không có các quy định mang tính phân biệt đối xử trong việc bảo vệ người sử dụng thương mại điện tử trước các vi phạm về bảo vệ DLCN trong thẩm quyền xét xử của mình.

Với Liên minh châu Âu, một trong những bộ quy tắc về chính sách bảo vệ DLCN được quốc tế và nhiều hãng công nghệ lớn quan tâm, chú ý là Bộ quy tắc

chung của Liên minh châu Âu về bảo vệ dữ liệu (GDPR), có hiệu lực từ 25/5/2018. Về nội dung, GDPR đang được áp dụng thống nhất tại các nước EU đối với tất cả các doanh nghiệp xử lý DLCN liên quan đến các chủ thể tại Liên minh châu Âu và không phụ thuộc vào nơi xuất xứ của doanh nghiệp. Về cơ bản, GDPR yêu cầu bên thu thập dữ liệu có các biện pháp bảo vệ dữ liệu theo hình thức chủ động và tự động ngay từ ban đầu. Các doanh nghiệp thu thập dữ liệu phải chủ động đưa ra các biện pháp tổ chức và kỹ thuật (bao gồm vô danh hóa) nhằm hạn chế tối thiểu việc xử lý DLCN. Đồng thời, các doanh nghiệp phải tự động bảo vệ DLCN theo hướng chỉ xử lý các thông tin cần thiết cho mục đích cụ thể. Nghĩa vụ này áp dụng đối với khối lượng dữ liệu các doanh nghiệp thu thập, phạm vi xử lý, thời gian lưu trữ và khả năng tiếp cận. GDPR cũng cho phép chủ thể của dữ liệu được quyền chuyển dữ liệu sang doanh nghiệp xử lý khác.

Một số quốc gia khác như Mỹ, Pháp, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Đức, Hungary, Ba Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Canada... cũng đã ban hành văn bản pháp luật về bảo vệ DLCN. Đây đều là những kinh nghiệm, bài học có thể tham khảo để đưa ra quy định bảo vệ DLCN của Việt Nam.

U.SAN

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp họp thẩm định Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Lê Đại Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Tại buổi thẩm định, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyên đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, sau 15 năm triển khai thi hành, đến nay đã bộc lộ bất cập cần phải rà soát để sửa đổi, bổ sung một số nội dung được quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ) và các luật liên quan để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong thực tiễn hoạt động sử dụng năng lượng trong các ngành công nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm công nghiệp...

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều Luật SDNL TK&HQ nhằm nâng cao tính thực tiễn, khả thi của Luật SDNL TK&HQ, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống luật pháp trong các hoạt động sử dụng năng lượng, phù hợp với các cam kết quốc tế; tăng cường khuyến khích, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động SDNL TK&HQ trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước vì mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia; chủ động, tích cực thực hiện các cam kết khi tham gia Công ước khung của

Cần làm rõ nguồn vốn xã hội hóa trong hoạt động sử dụng năng lượng



● Quang cảnh buổi họp thẩm định.

Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26).

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi giúp hoàn thiện các quy định quản lý hoạt động về SDNL TK&HQ đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng và cơ sở vận tải trọng điểm...

Cũng theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SDNL TK&HQ kế thừa hầu hết các quy định tại Luật SDNL TK&HQ ban hành năm 2010, trong đó sửa đổi, bổ sung một số nội dung về: nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực SDNL TK&HQ; quản lý, phát triển đối với dịch vụ tư vấn năng lượng, kiểm toán năng lượng, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực

SDNL TK&HQ; chính sách ưu đãi, công cụ hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực SDNL TK&HQ...

Góp ý tại buổi thẩm định, liên quan đến nguồn lực cho SDNL TK&HQ, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật quy định rằng nguồn lực cho việc SDNL TK&HQ bao gồm cả nguồn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa, tuân theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Bộ Tài chính mong muốn Bộ Công Thương làm rõ khái niệm "xã hội hóa" trong nội dung này, đặc biệt là về cách xác định nguồn vốn xã hội hóa để bảo đảm phương thức huy động được rõ ràng và phù hợp, hạn chế tối đa sử dụng ngân sách nhà nước.

Về thành lập Quỹ tài chính quốc gia thúc đẩy SDNL TK&HQ, Bộ Tài chính đề nghị cần nhắc kỹ về sự cần thiết và tính hợp lý của việc thành lập quỹ mới, bảo đảm phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và tránh trùng lặp với các quỹ hiện có. Nếu thành lập quỹ mới, cần làm rõ mô hình hoạt động, mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn, đối tượng thụ hưởng, cơ chế tài chính, cơ chế hỗ trợ từ nguồn kinh phí của quỹ... bảo đảm là phù hợp với định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 55.

Về chính sách hỗ trợ các hoạt động SDNL TK&HQ, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi về mặt kỹ thuật, thay vì "hỗ trợ tín dụng xanh, trái phiếu xanh" thì nên sửa thành

"huy động vốn xanh" để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình huy động nguồn vốn...

Ghi nhận và đánh giá cao Bộ Công Thương đã nỗ lực hoàn thành dự thảo Luật trong thời gian ngắn, đề trình Quốc hội Kỳ họp thứ 9, tuy nhiên, đại diện Văn phòng Chính phủ cho biết, việc rà soát và tổng hợp danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (khoảng hơn 5.000 doanh nghiệp) thường bị trễ hạn. Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đều quan ngại về thời hạn chỉnh sửa theo quy định (quý 1 hàng năm), trong khi công tác rà soát của Bộ Công Thương thường trễ hạn. Vì vậy, đại diện Văn phòng Chính phủ đề xuất phân cấp cho UBND các tỉnh, TP trực tiếp theo dõi và ban hành danh mục các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, nhằm tăng tính kịp thời và chính xác.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần cắt giảm thêm các thủ tục hành chính liên quan theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá cao hồ sơ, nội dung dự án luật và việc tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định Lê Đại Hải cho biết, dự thảo Luật đủ điều kiện trình Chính phủ sau khi cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa một số kiến nghị của hội đồng thẩm định, đồng thời đề nghị Bộ Công Thương cần nhắc và chỉnh sửa dự thảo Luật sao cho phù hợp, bảo đảm thời gian trình Chính phủ đúng hạn.

H.GIANG

Nâng cao nhận thức để người dân sử dụng dịch vụ Thừa phát lại

Với mục tiêu tạo lập các chứng cứ để cá nhân, tổ chức tự bảo vệ mình trong các giao dịch dân sự, tuy nhiên hiện nay người dân vẫn có tâm lý e ngại khi sử dụng các dịch vụ về Thừa phát lại (TPL) dẫn đến nhu cầu sử dụng các dịch vụ về TPL chưa nhiều.

Bộ Tư pháp cho biết, tính đến ngày 30/9/2024, có 422 TPL đang hành nghề và 207 Văn phòng TPL được thành lập tại 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 37 địa phương so với 13 địa phương ban đầu thực hiện thí điểm). Từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 30/9/2024, các Văn phòng TPL trên cả nước đã tổng đạt được gần 748 nghìn văn bản (trong đó chỉ tổng đạt văn bản của Tòa án), lập 113.490 vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án 04 việc, thụ lý tổ chức thi hành án 01 vụ việc, tổng doanh thu đạt hơn 203 tỷ đồng). Đến nay cả nước đã có 02 Hội TPL được tổ chức và đi vào hoạt động là Hội TPL Hà Nội và Hội TPL Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ chỗ là một nghề mới (từ 01/01/2016 theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định TPL), người dân, doanh nghiệp chưa biết đến hoặc vẫn còn cách hiểu TPL là dịch vụ của tư nhân mà không biết rằng TPL là một hệ thống tổ chức được Nhà nước thành lập để trợ giúp cho cá nhân,

tổ chức trong việc tổ chức thi hành án dân sự, tạo lập các chứng cứ để cá nhân, tổ chức tự bảo vệ mình trong các giao dịch dân sự và các quan hệ pháp lý, đến nay TPL đã trở nên gần gũi hơn, được sử dụng rộng rãi hơn trong đời sống.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, chế định TPL đã được các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tích cực triển khai thực hiện và đã thu được một số kết quả, đặc biệt là tiếp tục có thêm địa phương thành lập được Văn phòng TPL, điều này thể hiện nhu cầu của người dân về hoạt động của TPL tăng, TPL đã từng bước phát huy được vai trò của mình trong đời sống kinh tế - xã hội. Nhận thức về chế định TPL dần được nâng cao, đội ngũ TPL ngày càng được chuẩn hóa và cải thiện về trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều địa phương, việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ TPL nói chung và dịch vụ lập vi bằng của TPL nói riêng chưa thật sự phổ biến, hầu hết người dân vẫn chưa có thói quen tạo lập

chứng cứ, lưu trữ các văn bản, tài liệu trong các giao dịch dân sự, kinh tế và trong hoạt động tổ tụng...

Kết quả sau thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của TPL, trong đó có hoạt động tổng đạt văn bản của các Văn phòng TPL vẫn còn hạn chế. Nhiều địa phương cũng phản ánh, khung chi phí tổng đạt để các Văn phòng TPL thực hiện tổng đạt văn bản ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa còn rất thấp; chưa có quy định cụ thể về các trường hợp không được lập vi bằng theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, hoạt động TPL cũng còn khá mới mẻ đối với người dân nhiều địa phương. Hầu hết người dân tìm đến TPL chỉ để yêu cầu lập vi bằng tạo nguồn chứng cứ cho các giao dịch mà họ tham gia, các hoạt động khác của TPL chưa được người dân thực sự hiểu rõ, nhất là hoạt động xác minh thi hành án và thụ lý tổ chức thi hành án. Nếu có tổng đạt hoạt động thi hành án, xác



● Khách hàng sử dụng dịch vụ tại Văn phòng Thừa phát lại Kinh Bắc, Bắc Ninh. (Ảnh: VP TPL Kinh Bắc)

minh điều kiện thi hành án... thì nhiều cơ quan công an, cán bộ tư pháp, tổ trưởng dân phố có tâm lý e ngại khi phối hợp, thậm chí từ chối. Hiện, nhiều văn phòng TPL gặp khó khăn về vấn đề kinh phí để duy trì hoạt động. Doanh thu và hoạt động của nhiều Văn phòng TPL đang có xu hướng giảm.

Để góp phần phát triển nghề TPL, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của TPL và các văn bản hướng dẫn thi hành với nhiều hình thức phù hợp tới các đối tượng khác nhau trong xã hội nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và trong toàn xã hội về vị trí, vai trò của TPL, các công việc TPL. Qua đó giúp cá nhân, tổ chức hiểu đúng và sử dụng các dịch vụ của TPL.

Các vấn đề địa phương nêu, Bộ Tư pháp cho biết cũng sẽ ghi nhận

để nghiên cứu trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Đồng thời cho rằng các địa phương cần chủ động có các giải pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong đẩy mạnh việc chuyển giao văn bản tổng đạt của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án cho các Văn phòng TPL thực hiện nhằm giảm áp lực công việc, chia sẻ trách nhiệm, công việc với Nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân theo chủ trương xã hội hóa một số hoạt động tư pháp nói chung và thi hành án dân sự nói riêng theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Đồng thời, bố trí kinh phí tổng đạt kịp thời để chi trả cho các Văn phòng TPL.

THU NGUYỄN

Nghiên cứu phát hành đồng tiền số của riêng Việt Nam

Đó là đề xuất của TS Trần Văn Bình - chuyên gia tài chính (giảng dạy tại nhiều trường đại học về kinh tế ở TP Hồ Chí Minh) trong cuộc phỏng vấn về các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan đến việc quản lý đồng tiền số.

Giao dịch bằng tiền số giúp kiểm soát nhiều chi phí

• Thưa ông, Chính phủ đang yêu cầu xây dựng khung pháp lý để quản lý tiền kỹ thuật số (KTS). Theo ông, Việt Nam cần quan tâm đến những vấn đề gì về vấn đề này?

- Tiền KTS trong bối cảnh hiện nay đang rất phát triển, nhưng để bảo đảm các hoạt động và giao dịch minh bạch, an toàn và bảo vệ các nhà đầu tư, thì Việt Nam cần chú trọng giải quyết một số vấn đề như sử dụng nguyên tắc tiền KTS được tạo ra từ công nghệ Blockchain; Tất cả các giao dịch phải minh bạch, hiệu quả, giảm gian lận và tăng cường lòng tin của nhà đầu tư.

Các chính sách đưa ra là để kiểm soát các hoạt động của tiền KTS nhưng không nên kiểm soát quá chặt chẽ. Bởi vì công nghệ KTS được tạo ra từ công nghệ ứng dụng Blockchain, chứ không phải là sản xuất ra nó. Do đó, việc tạo ra đồng tiền KTS là một bước phát triển lớn trong tương lai, vì nó giúp giảm thiểu chi phí giao dịch.

Tiền KTS hiện có hai dạng, một là, tiền do ngân hàng trung ương phát hành và dạng thứ hai là tiền ảo, do các công ty tự phát hành. Do đó, các cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ lưỡng việc xây dựng khung pháp lý cho việc giao dịch tiền KTS bởi loại tiền này có sự biến động rất lớn, mang tính đầu tư và đầu cơ. Tiền KTS còn mới mẻ, vì vậy cần ban hành khung pháp lý thật sự phù hợp, đồng thời tham khảo một số quốc gia đã ứng dụng tiền KTS vào



• TS Trần Văn Bình - chuyên gia tài chính.

nền kinh tế, thay thế đồng tiền truyền thống.

Có một số nước trên thế giới đã tiếp cận, có một số quốc gia họ đã sử dụng Bitcoin nhưng có một số quốc gia phát hành riêng đồng tiền của họ. Ví dụ hiện tại, Trung Quốc đã có công thanh toán cho đồng tiền KTS do ngân hàng trung ương phát hành nhưng hiện giờ chưa phổ biến, vẫn giao dịch ở một mức giới hạn nào đó thôi, chỉ dùng để thanh toán cho một số mặt hàng xuyên biên giới quốc gia nên vẫn chưa định hình được hết. Do đó, Việt Nam mình muốn quản lý đồng tiền KTS thì cần phải tham khảo, học hỏi từ một số quốc gia đã áp dụng.

• Ông có thể cho biết lợi thế của việc sử dụng tiền KTS so với tiền truyền thống?

- Đồng tiền KTS không phải là hàng hóa hay dịch vụ cụ thể nào đó, nhưng có thể sử dụng như một phương tiện thanh toán cho kế hoạch đầu tư. Tức là dùng tiền đó để thanh toán và các nhà đầu tư họ đầu tư vào tiền KTS. Giao dịch bằng tiền KTS mang tính xuyên biên giới và giúp kiểm soát rất nhiều khoản chi phí. Ví dụ như các doanh nghiệp muốn nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu hàng hóa thì thường phải mua bằng đồng USD, có thể phải mua chênh lệch giá, tức là chỉ có thể thanh toán bằng đồng USD nhưng khi có tiền KTS thì doanh

ngiệp không cần đổi sang USD mà vẫn có thể thanh toán vì đồng tiền KTS này được thừa nhận và giao dịch xuyên biên giới. Do đó, nếu Việt Nam ban hành các quy định chính sách về tiền KTS thì mở ra rất nhiều cơ hội. Nền kinh tế sẽ có sự khác biệt.

Loại tiền này có tính chất tăng giá, lên - xuống giống như đầu tư vào chỉ số USD, như một dạng đầu tư tiền tệ. Đầu tư tiền KTS thì mức độ rủi ro rất lớn, mức độ biến động rất cao, tức là tùy theo các chỉ số tài chính thông thường như của Mỹ đã công bố chỉ số CPI, chỉ số PPI, hay là những tình hình biến động của thế giới, thì sẽ biến động rất cao. Do đó, tiền KTS phải do Nhà nước phát hành và cần có kiểm soát. Nhà nước nên phát hành một đồng tiền số chung, điều này tạo ra nhiều lợi thế.

• Vậy ông có đề xuất, khuyến nghị gì khi phát hành đồng tiền số của Việt Nam?

- Tôi và rất nhiều chuyên gia khác đều mong muốn Việt Nam có thể phát hành đồng tiền KTS của riêng mình và phổ biến đồng tiền này, giống như Trung Quốc đang làm. Tức là, đẩy mạnh quốc tế hóa đồng Việt Nam đồng của mình. Bởi khi Chính phủ phát hành đồng tiền số này giúp cho Ngân hàng Nhà nước có khả năng theo dõi, điều tiết, điều chỉnh dòng tiền trong nền kinh tế

một cách hiệu quả. Từ đó, phát triển các quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô của đất nước, hay hơn là in tiền phát hành. Đồng tiền này xuyên biên giới, do đó, mình có cơ hội kết nối được các sàn giao dịch, khi đó, đồng tiền số của Việt Nam mình cũng như các đồng tiền quốc tế khác, để các nhà đầu tư mua bán, nhập khẩu có thể thanh toán qua sàn này, tránh cho các nhà đầu tư phải mua bán bằng đồng USD.

Nhưng trước mắt, chỉ nên quản lý ở một khối lượng nhất định. Đây là điều cần thiết để thúc đẩy tài chính toàn diện, tiếp cận các dịch vụ tài chính và tạo điều kiện cho những người có tài khoản ngân hàng mở tài khoản trên sàn giao dịch, từ đó họ có thể mua bán và giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bảo mật, vì nếu thiết kế không đúng cách hoặc gian lận và thất thoát an ninh mạng. Đây là một vấn đề lớn. Việc này cần được thực hiện từng bước, không thể vội vàng.

Cần sớm thành lập sàn giao dịch đồng tiền số

• Vậy Việt Nam nên quản lý đồng tiền KTS theo hướng nào, thưa ông?

- Hiện giờ theo tôi có thể xem xét hai loại chính sách. Thứ nhất là, Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước) ban hành một đồng tiền riêng của quốc gia Việt Nam. Nhưng cũng cho phép các doanh nghiệp tự phát hành một đồng tiền KTS riêng. Theo đó, Nhà nước cần phải xây dựng khung pháp lý rõ ràng. Đầu tiên, phải định nghĩa đồng tiền số là cái gì, tài sản số là cái gì và các hình thức giao dịch liên quan của nó. Cần công nhận và quản lý tính pháp lý của nó, đồng thời xác định loại chỉ số nào là hợp pháp. Bên cạnh đó, cần quy định về cách thức phát hành, lưu thông và giao dịch; Cũng cần phải lập những sàn giao dịch tiền ảo, tiền KTS và quản lý chặt chẽ những sàn giao dịch này giống như các sàn giao dịch chứng khoán.

Cần phải quản lý chặt chẽ việc này, tức là phải giám sát. Cần phải thiết lập một cơ quan quản lý giống như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để quản lý. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước nên thiết lập Ủy ban quản lý tiền KTS quản lý các hoạt động liên quan đến chỉ số này, tức là bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi của nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Đồng thời quản lý về an ninh mạng, bảo vệ thông tin của tài sản số để ngăn chặn rủi ro, bảo đảm an toàn thông tin.

Ngoài ra, cần hỗ trợ lĩnh vực công nghệ tài chính, kinh tế, tức là tạo điều kiện cho các công nghệ Blockchain phát triển thông qua các chương trình hỗ trợ và ưu

đãi. Điều này sẽ giúp các kỹ thuật viên IT, các nhà hỗ trợ về tài chính, kinh tế tạo ra các cấp độ đào tạo về thông tin và nâng cao nhận thức đầu tư của người Việt.

Song song đó, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tức là học hỏi những nước đã phát hành tiền số giống như Trung Quốc. Hoặc là qua các nước như Brazil, Mỹ, Anh học hỏi những nước đi trước trong quản lý tiền số và áp dụng những gì. Mỗi nước có một bối cảnh riêng nên cũng phải quan sát hình thức cho phù hợp. Hiện giờ Trung Quốc đã có xu thế phát hành trong tiền số của nhà nước và họ đã có những phương thức giao dịch riêng. Họ có những sàn giao dịch tiền số của họ. Bây giờ, mình phải học hỏi như thế để chuyên đổi số cho phù hợp với thông lệ quốc tế, hoặc sáng tạo theo nhu cầu của Việt Nam.

Thứ hai, có thể thực hiện được sớm hơn, là thiết lập những sàn giao dịch, rồi tiến hành thử nghiệm, sau đó đánh giá, sơ kết, tổng kết để quyết định có nhân rộng hay không. Nếu cảm thấy không an toàn thì mình dẹp đi, dễ hơn. Cần ban hành cơ chế thử nghiệm để kiểm soát, bước đầu thử nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, sau đó mới đưa vào các lĩnh vực chứng khoán, quỹ đầu tư và doanh nghiệp để phát triển, vừa kiểm soát rủi ro, vừa học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế.

Phải cấp phép cho các sàn giao dịch, tức là Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng Nhà nước phải cấp phép cho các sàn giao dịch. Bởi hiện nay dù chưa quản lý nhưng các giao dịch về tiền số ở Việt Nam vẫn rất nhiều.

Theo tôi nghĩ, sàn giao dịch này nên do Nhà nước quản lý, tức là giống như một công ty, một doanh nghiệp nhà nước để quản lý tiền mã hóa này thì sẽ cần thiết hơn, chứ không nên để doanh nghiệp tư nhân làm. Bởi nếu doanh nghiệp tư nhân làm, vì kiểm soát không chặt chẽ thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Hiện Ủy ban Chứng khoán hay các Sở giao dịch chứng khoán vẫn thuộc Bộ Tài chính quản lý, thì đồng tiền kỹ thuật số cũng sẽ như vậy, do một doanh nghiệp nhà nước hoặc một cơ quan nhà nước trực tiếp quản lý.

Do đó, trước mắt, khi mình chưa phát hành đồng tiền số thì nên quản lý các giao dịch đồng tiền số trên một sàn giao dịch của Việt Nam để thu thuế và bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư. Ví dụ, hiện các nhà đầu tư đang mua bán giao dịch với nước ngoài, có thể vẫn lo lắng về sự an toàn nhưng nếu Nhà nước quản lý thì nhà đầu tư sẽ có lòng tin, họ sẽ nộp tiền vào và giao dịch. Nhà nước thu được thuế đó. Đồng thời kiểm soát được các giao dịch xuyên biên giới. Điều này rất quan trọng vì từ đây sẽ quản lý được dòng tiền và hoạt động rửa tiền. Nhưng, về lâu dài, vẫn nên nghiên cứu và phát hành một đồng tiền riêng, KTS của mình.

• Trân trọng cảm ơn ông!
NHẬT THU (thực hiện)



• Ảnh minh họa.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Cần có hệ thống tổ chức, quản trị khoa học, hiệu quả

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng cơ bản để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa đất nước phát triển và tiến lên. Vì vậy, GS. VS Nguyễn Quốc Sỹ, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt - Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT cho rằng, cần xác định các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện phát triển để triển khai thực hiện.



● GS. VS Nguyễn Quốc Sỹ. (Ảnh trong bài: NVCC)

Đã làm là phải thành công

● Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã có nhiều quyết sách quan trọng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xin ông cho biết ý kiến về vấn đề này?

- Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng cơ bản để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa đất nước phát triển và tiến lên. Chính vì vậy, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57) có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Về việc thực hiện, tôi cho rằng, để đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống, chúng ta không chỉ cần tạo hành lang pháp lý, cơ chế thực hiện hiệu quả mà còn phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ; nguồn lực; mô hình tổ chức, thực hiện. Trong đó, cần lưu ý tới những yếu tố mới, tận dụng tối đa thời cơ thuận lợi, vận hội của đất nước và có phương án giải quyết những khó khăn, thách thức đặt ra, tạo thế và lực cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Có rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho phát triển đất nước bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, có những mục tiêu ngắn hạn, hay dài hạn, các mục tiêu chiến lược và cụ thể. Tôi cho rằng, mục tiêu, nhiệm vụ phải được đặt ra phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước, vừa với sức mình và phải hết sức khách quan, thực tế. Đặc biệt, đã làm là phải thành công, không được để thất thoát, lãng phí nguồn lực và cơ hội phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Quốc Sỹ là Giáo sư Khoa Vật lý đại cương và Tổng hợp hạt nhân tại Đại học Năng lượng Quốc gia Moskva, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt - Nga, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT. Cùng với hơn 200 công trình công bố trên các tạp chí quốc tế, ông từng vinh dự được nhận nhiều giải thưởng, trong đó nổi bật là giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ của Tổng thống Nga vào năm 2006. Năm 2019, ông được Đại học Năng lượng Quốc gia Moskva cử về Việt Nam để thúc đẩy hiệu quả các dự án khoa học, công nghệ giữa 2 nước.

Ví dụ, chúng ta muốn xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn là tốt và cần thiết cho phát triển các ngành công nghiệp và kinh tế của chúng ta. Tuy nhiên, đây là ngành công nghiệp quan trọng của thế giới, tập trung nhiều công nghệ cao, nên cần huy động nhiều lĩnh vực khoa học, nhiều nguồn lực cán bộ, chuyên gia cao cấp tham gia, đầu tư lớn, chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu mới có thể thành công. Đây cũng là một trong những ngành mũi nhọn của khoa học công nghệ, ngành "hot" của thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, có nền khoa học, công nghệ tiên tiến, đã nhiều năm nghiên cứu, phát triển và chiếm lĩnh vị trí cao.

Vì vậy, để "chen chân" vào ngành công nghiệp bán dẫn, vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khẳng định vị thế công nghệ và đem lại giá trị kinh tế cho đất nước, cần không chỉ cố gắng mà còn phải có cách đi riêng và phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể làm theo kiểu "phong trào". Các nước cần hàng chục năm để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, chúng ta cũng không phải ngoại lệ, không thể đốt cháy giai đoạn. Nhiều nước bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức, thời gian nhưng cũng không thành công. Vì vậy, làm gì về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và làm như thế nào là điều cần cân nhắc rất kỹ. Tránh thất bại, cũng là thành công. Trong bối cảnh nguồn lực của chúng ta có hạn, khi tiến hành đồng loạt các dự án lớn, cần hết sức thận trọng, tránh việc đầu tư quá sức, dẫn tới mất đà.

Chúng ta hay nói về sự cần thiết phải "cởi trói", tháo "điểm nghẽn"... nhưng cũng cần phải có cái nhìn hết sức khách quan và thực tế để không bị "trói" lại bởi các quyết định vội vàng và không hợp lý, đôi khi duy ý chí, thực hiện đồng bộ các giải pháp để không "tháo" chỗ này lại "nghẽn" chỗ kia. Tôi cho rằng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần có hệ thống tổ chức, quản trị thật sự khoa học, hiệu quả, vận hành cùng với kinh tế thị trường. Kết quả nghiên cứu phải được đánh giá bằng hiệu quả, tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, giúp tăng cường vị thế và uy tín của đất nước. Các mô hình hoạt động khoa học, công nghệ giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cần được đúc kết và rút kinh nghiệm. Thực tế, để thành công trong điều kiện Việt Nam, nhiều khi một chủ thể phải thực thi nhiều nhiệm vụ của cả ba "Nhà", vốn là điều không dễ thực hiện với các doanh nghiệp tư nhân và nhà khoa học.

Bảo đảm giữ được đội ngũ, tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức

● Quốc hội mới đây đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó có quy định miễn trách nhiệm dân sự trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Theo ông, cần làm gì để chính sách đột phá này phát huy hiệu quả?

- Quy định miễn trách nhiệm dân sự

trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là điểm mới, góp phần khai thông "điểm nghẽn" để các nhà khoa học có thể yên tâm, mạnh dạn nghiên cứu và triển khai các dự án khoa học, công nghệ. Song, cần lưu ý giám sát, quản lý hiệu quả tiền vốn đầu tư cho các dự án. Bởi, nhà khoa học thường không giỏi về quản lý dòng tiền và thương mại hóa các sản phẩm của mình, thậm chí trong cả quá trình nghiên cứu. Vì vậy, cần có các cơ chế hỗ trợ để họ sử dụng hiệu quả tiền vốn đầu tư, tránh thất thoát và những hệ lụy khác.

Thực tế, có nhiều cán bộ khoa học tốt, công tâm và mong muốn cống hiến cho đất nước, nhưng cũng có những "con sâu".



● GS. VS Nguyễn Quốc Sỹ và các đồng nghiệp tại Đại học Năng lượng Quốc gia Moskva.

Nhiều vụ án liên quan tới thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã để lại cho chúng ta những bài học đau lòng. Vì vậy, chúng ta phải thận trọng, tránh tình trạng chuyển từ thái cực này tới thái cực khác, từ cơ chế cứng đến cơ chế lỏng lẻo trong kiểm soát đầu tư và đánh giá hiệu quả của các nghiên cứu khoa học.

Tất nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo và không phải lúc nào cũng thành công. "Thất bại" trong nghiên cứu khoa học nhiều khi không phải là thất bại. Điều quan trọng là chúng ta giữ được đội ngũ, tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức để đi tới thành công. Thất bại thật sự cần phải tránh, theo tôi, là khi đồng tiền làm tha hóa đội ngũ cán bộ khoa học.

Cắt giảm đầu tư lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng

● Theo ông, đâu là những vấn đề mà Việt Nam cần tập trung để triển khai hiệu quả các chính sách về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo?

- Việt Nam có vị trí địa chính trị quan trọng, nằm ở trung tâm châu Á - Thái Bình Dương, trong khu vực phát triển năng động nhất thế giới, với GDP trung bình từ 4 - 6%. Hơn 60% hàng hóa lưu thông qua khu vực này. Ấn Độ và Trung Quốc, với tổng dân số gần 3 tỷ người, cộng với ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, tạo thành một thị trường rộng lớn, đầy năng động. Đây là cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam để hợp tác quốc tế, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhưng, để tận dụng được ưu thế này

và đi tới thành công, trước hết, chúng ta cần thay đổi văn hóa làm việc, tác phong công nghiệp và kỷ luật trong lao động. Nếu không thay đổi điều này, chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ không thể thành công. Nhật Bản và Hàn Quốc là những ví dụ điển hình về sự chuyển mình từ một quốc gia lạc hậu thành cường quốc khoa học, công nghệ nhờ thay đổi tư duy, tác phong và văn hóa làm việc công nghiệp.

Hệ thống quản trị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực của chúng ta cũng cần thay đổi, phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới. Ví dụ, cần thay đổi mô hình hệ thống nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục đại học, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đưa nghiên cứu vào trong doanh nghiệp để có thể giải quyết trực tiếp và hiệu quả các bài toán ứng dụng trong thực tế.

Đặc biệt, lãng phí trong đầu tư khoa học, công nghệ là một trong những vấn đề đáng nói. Hàng nghìn đề tài nghiên cứu đã được đầu tư nhưng lại không đưa được vào ứng dụng thực tế, gây ra sự lãng phí vô cùng lớn. Nhiều kết quả nghiên cứu không được triển khai cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tính mới, tính sáng tạo và ứng dụng của nhiều đề tài nghiên cứu rất yếu kém, dẫn đến việc đầu tư trở nên vô nghĩa. Cần phải tổng kiểm tra và đánh giá lại các khoản đầu tư không hiệu quả, thậm chí cắt giảm những khoản đầu tư lãng phí để tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng cao.

Hợp tác quốc tế cần được xem là chiến lược phát triển quốc gia, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải là mũi nhọn trong hợp tác quốc tế. Hợp tác quốc tế không chỉ là chia sẻ thị trường, mà còn tăng năng lực khoa học, công nghệ, học tập phương pháp và mô hình tổ chức quản lý. Trong thế giới mở, toàn cầu hóa và cạnh tranh khốc liệt hiện nay, không ai có thể đi một mình. Hợp tác quốc tế sâu rộng là "chìa khóa" giúp chúng ta nhanh chóng học hỏi, bổ sung và hoàn thiện mình. Để làm được điều này, chúng ta cần khiêm tốn, cầu thị và quyết tâm hơn nữa, tận dụng mọi cơ hội sẵn có để hợp tác và cùng phát triển. Đây là con đường mà nhiều quốc gia đã thành công và đang theo đuổi chứ không chỉ Việt Nam.

● Trân trọng cảm ơn ông!

KHUÊ AN (thực hiện)

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN HÒA BÌNH:

Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc nhưng phải bảo đảm chất lượng

Chiều 12/3, tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình họp rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của 4 Dự án đường bộ cao tốc gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Tham dự cuộc họp, có lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên cùng lãnh đạo các chủ đầu tư của 4 Dự án cao tốc này.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, 4 Dự án đường cao tốc gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam phía Đông do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đầu tư, các Ban Quản lý dự án (QLDA) của Bộ Xây dựng là chủ đầu tư. Quy mô đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17,0m. Tổng chiều dài 4 tuyến 231,27km. Tổng mức đầu tư 49.786,385 tỷ đồng. Tổng khối lượng giải phóng mặt bằng (GPMB) là 1.327,54ha/12.385 hộ, trong đó bố trí tái định cư (TĐC) 3.264 hộ; xây dựng 74 khu TĐC, di dời hạ tầng kỹ thuật là 1.590 vị trí, bao gồm 80 vị trí đường điện 220kV, 86 vị trí đường điện 110kV và trung, hạ thế...

Cụ thể, Dự án thành phần đoạn Hòa



● Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành chức năng và các địa phương tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại, tinh thần là vướng ở đâu thì phải kịp thời giải quyết, tháo gỡ ở đó; tháo gỡ phải tích cực, khẩn trương, nhanh và hiệu quả. (Ảnh: VGP)

Liên - Túy Loan dài 11,47km, thuộc TP Đà Nẵng, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 2.112,985 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện được khởi công tháng 9/2023, hoàn thành theo hợp đồng tháng 11/2025; dự kiến thời gian rút ngắn vào tháng 8/2025. Hiện nay đã bàn giao mặt bằng 11,47/11,47km đạt 100%, các nhà thầu đã tiếp cận thi công được 11,37/11,47km.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi 60,3km, tỉnh Bình Định 27,7km, do Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 20.469,69 tỷ đồng; khởi công ngày 1/1/2023, hoàn thành theo hợp đồng tháng 9/2026; dự kiến rút ngắn thời gian hoàn thành tháng 9/2025.

Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70,1km, đoạn qua tỉnh Bình Định, do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 12.401,25 tỷ đồng, khởi công ngày 1/1/2023; ngày hoàn thành

16/12/2025, dự kiến thời rút ngắn vào ngày 30/9/2025. Hiện nay công tác bàn giao mặt 70,1/70,1km đạt 100%, các nhà thầu đã tiếp cận để thi công toàn bộ dự án...

Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Định là 19,6km, tỉnh Phú Yên là 42,1km, do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 14.802,46 tỷ đồng; dự án khởi công ngày 1/1/2023, ngày hoàn thành 14/12/2025, dự kiến thời gian rút ngắn vào ngày 30/9/2025. Dự án đã bàn giao mặt được 61,67/61,67km, đạt 100%, các nhà thầu đã tiếp cận để thi công toàn bộ phận tuyến chính...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, hiện nay công tác bàn giao mặt bằng của 4 Dự án đường bộ cao tốc gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh cơ bản

bàn giao mặt rất sớm, tuy vẫn còn vướng một số chỗ, thế nhưng đến giờ này cơ bản đã xong; các lãnh đạo địa phương cũng làm tốt công tác di dời, đền bù di dân và chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng của dự án đi qua; các thủ tục đất cát, vật liệu xây dựng cũng được chủ đầu tư, đơn vị thực hiện tốt để phục vụ quá trình triển thi công các dự án tuyến đường cao tốc.

Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nói thêm, hiện nay tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan còn vướng một số đường gom; tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn còn vướng một số đường kết nối chưa giải quyết xong mặt bằng... Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị: "Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 4 dự án tuyến đường cao tốc này và tôi cũng hoan nghênh các chủ đầu tư dự án tuyến đường cao tốc cam kết hoàn thành vào 9/2025. Đẩy nhanh tiến độ, làm ngày, làm đêm nhưng yêu cầu đặt ra phải bảo đảm chất lượng, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình; bảo đảm an toàn cho người lao động thi công trên các công trình".

Trước đó, sáng 12/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh... đã thực hiện nghi thức động thổ Dự án Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi.

Dự án Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi được xây dựng tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn. Dự án được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 22/12/2023. Với quy mô diện tích 497,7ha và tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 161 triệu USD, đây là dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững, được kỳ vọng tạo thêm động lực để thu hút các nhà đầu tư vào Quảng Ngãi, với thời gian hoạt động 50 năm. **VŨ VĂN ANH**

Phát triển Khu kinh tế Thái Bình trở thành một trung tâm kinh tế hiện đại, bền vững

Thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2025, tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu thu hút 1,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 22% và giá trị xây dựng từ 15 - 17%.

Tỉnh Thái Bình đang ghi nhận những bước tiến lớn trong phát triển kinh tế, đặc biệt là hệ thống khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN). Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng cho 13 khu chức năng trong KKT Thái Bình, với tổng diện tích lên đến 8.446ha. Ban Quản lý KKT và các KCN Thái Bình đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình, hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Tính đến nay, KKT Thái Bình và các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút 369 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 208.000 tỷ đồng. Trong đó 254 dự án trong nước có tổng vốn đăng ký 97.000 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 77.000 tỷ đồng (trương đương 80% vốn đăng ký); 115 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 111.000 tỷ đồng (4,76 tỷ USD), vốn thực hiện đạt 37.000 tỷ đồng, chiếm 34% vốn đăng ký. Tỷ lệ lấp đầy các KCN trên



● Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 63%, mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

địa bàn tỉnh đạt 63%, mở ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Ban Quản lý KKT và các KCN Thái Bình đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và triển khai dự án. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2025 thu hút 1,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 22% và giá trị xây dựng từ 15 - 17%.

Mới đây, Ban Quản lý KKT và các KCN Thái Bình, đại diện nhà đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái đã đề xuất một số giải pháp quan trọng như: Cải cách hành chính mạnh mẽ, rút ngắn thủ tục đầu tư; Đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng giao thông, xây dựng cảng biển, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất công nghiệp sạch; Triển khai tín chỉ carbon,

đào tạo nguồn nhân lực và cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin để thu hút các dự án công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã đề nghị các nhà đầu tư hạ tầng cần triển khai các phương án đầu tư đồng bộ, bao gồm xây dựng nhà ở cho công nhân, trường học, cơ sở y tế, nhằm tạo nên một hệ sinh thái bền vững cho các KCN. Tỉnh cũng thống nhất triển khai các chủ trương phát triển mới như: thực hiện chiến lược lấn biển, mở rộng không gian phát triển KKT; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp đầy đủ nguồn điện; giải phóng mặt bằng nhanh chóng và tháo gỡ các "điểm nghẽn" để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Với những nỗ lực cải cách, định hướng phát triển rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng cùng cộng đồng nhà đầu tư, Thái Bình đang hướng tới xây dựng và phát triển KKT Thái Bình trở thành một trung tâm kinh tế hiện đại, bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. **HẢI ANH**



Tăng cường kiểm tra đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Công văn số 44/TTTN-NV ngày 12 tháng 3 năm 2025 gửi Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Trong Công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nêu rõ, thời gian qua, phương tiện thông tin đại chúng phản ánh trên thị trường đang có một số sản phẩm đồ chơi trẻ em như Baby Three có in hình giống "Đường lười bò" được kinh doanh theo hình thức truyền thống và trên sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktokshop, mạng xã hội Facebook.

Sản phẩm đồ chơi trẻ em Baby Three có in hình giống "Đường lười bò" được kinh doanh theo hình thức truyền thống và trên sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktokshop, mạng xã hội Facebook

Trước tình hình trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các sàn thương mại điện tử và nắm bắt tình hình trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

THÁI

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra, đôn đốc tiến độ 4 dự án đường cao tốc

Chiều 12/3, tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng Đoàn kiểm tra số 3 đã thị sát thi công, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với 4 tuyến cao tốc dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Đó là 4 dự án: Đoạn Chí Thạnh - Vân Phong và đoạn Vân Phong - Nha Trang, cùng 2 dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột là dự án thành phần 1 (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) và dự án thành phần 3 (đoạn qua tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã có cuộc làm việc với các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, các Bộ, ngành, ban quản lý dự án, nhà thầu của 4 dự án.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại cuộc làm việc, 4 dự án của Đoàn kiểm tra số 3 có tổng chiều dài 199,5km (chiếm khoảng 20% số km cao tốc cần hoàn thành năm 2025). Do vậy, việc hoàn thành 4 dự án này có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trong 4 dự án thì có 2 dự án do địa phương làm cơ quan chủ quản/cơ quan có thẩm quyền và 2 dự án do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản.

Đối với các dự án do địa phương làm cơ quan chủ quản hiện tại khối lượng công việc còn lại là rất nhiều, trong đó còn khó khăn đến công tác giải phóng mặt bằng.



● Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra hiện trường dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu rõ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng.

Đến nay, cả nước ta đã có 2.021km đường bộ cao tốc và đang tích cực triển khai xây dựng khoảng 1.700km đường bộ cao tốc, trong đó có khoảng 1.188km phần đầu hoàn thành vào năm 2025 nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc.

Nhiệm vụ hoàn thành các dự án trên trong năm 2025 là không thay đổi và mang tính quyết định để hoàn thành mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc vào năm 2025, đây cần xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị quyết tâm hơn nữa.

Các chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn, các nhà thầu lập lại tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế về vật liệu, thời tiết kèm theo cầu nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” bảo đảm hoàn thành các dự án theo đúng cam kết.

Khẩn trương huy động nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị, chủ động tập kết đầy đủ vật tư, vật liệu để làm.

Rà soát để xử lý triệt để các hạng mục cục bộ còn một số tồn tại, khiếm khuyết đã được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng chỉ ra trong các lần kiểm tra hiện trường, không để ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chặt chẽ chất lượng thi công. Trong quá trình thi công phải bảo đảm công tác an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

THIÊN THANH

Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN giai đoạn từ 1/1/2020 - 31/12/2024, chiều 12/3, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng đã làm việc tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng.

Báo cáo Đoàn giám sát, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cho biết, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là dịch vụ điều tiết bảo đảm giao thông đường thủy. Trong thời gian qua, Công ty thực hiện đúng việc duy trì tỷ lệ cổ phần của Nhà nước tham gia tại Công ty chiếm 65% vốn điều lệ. Thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận



● Đoàn giám sát làm việc tại Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng. (Ảnh: PV)

và trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo quy định...

Về kiến nghị, đề xuất, theo lãnh đạo Công ty, ngày 19/5/2023, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch chuyển nhượng vốn nhà nước tại các DN có vốn nhà nước năm 2023. TP đã chỉ đạo các ngành thực hiện quy trình thủ tục chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, kết quả việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty không thành công do không bán được trên sàn giao dịch chứng khoán.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát

ghi nhận việc triển khai và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Công ty cơ bản bảo đảm kịp thời, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đoàn giám sát đề nghị Công ty làm rõ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng phà hiện nay như thuế, phí, giá dịch vụ; việc thực hiện hoạt động mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, tài sản; việc quản lý, hạch toán, thanh lý tài sản doanh nghiệp...

NGUYỄN AN

Cần khẩn trương xây dựng dự án tích hợp về phát triển kinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu

Sáng 12/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Đề án Phòng, chống sụt lún đất, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án). Cuộc họp kết nối trực tuyến đến điểm cầu trụ sở UBND các tỉnh ĐBSCL.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các nhóm giải pháp công trình và phi công trình trong phòng, chống sụt lún đất, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý; báo cáo Bộ Chính trị tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng, chống sụt lún đất, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL... đồng thời xây dựng Chương trình chi tiết, cụ thể triển khai ngay từ năm 2025 theo tinh thần “nói và hành động”.

Chương trình phải đề xuất cụ thể phạm vi, mục tiêu, giải pháp (công trình và phi công trình), cơ chế quản lý, danh mục dự án, nguồn kinh phí... Mục tiêu là giải quyết những vấn đề trước mắt, cấp bách, không hồi tiếc, một cách xuyên suốt, liên hoàn, phát huy hiệu quả tổng thể của các công trình phù hợp với 3 vùng sinh thái ngọt - lợ - mặn, kết hợp hài hòa giữa thủy lợi và giao thông.

Từ ý kiến của các địa phương, chuyên gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiêu chí xác định ưu tiên các công trình cấp bách, tiếp cận theo hướng tổng thể, lâu dài, bền vững. Những hệ thống, công trình thủy lợi đã được đầu tư giai đoạn 1 nhưng cần tiếp tục đầu tư như Cái Lớn - Cái Bé, Vàm Cỏ, Hàm Luông... phải được thiết kế xây dựng bảo đảm tính liên hoàn, đồng bộ và thống nhất, tránh xung đột giữa hệ thống này với hệ thống khác.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch, tích hợp các chương trình, dự án hỗ trợ di dời dân cư do sạt lở, phòng, chống thiên tai tại ĐBSCL đưa vào nhóm nhiệm vụ cấp bách của Chương trình.

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm tích hợp, kết hợp giữa các dự án hạ tầng giao thông với công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn vay của WB.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần khẩn trương xây dựng dự án tích hợp về phát triển kinh tế, thích ứng biến đổi khí hậu đối với vùng ĐBSCL và TP HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua việc xây dựng hệ thống công trình thủy lợi Vũng Tàu - Gò Công. B.T.K

Tạm dừng một số hệ thống thuế điện tử từ chiều 12/3

Cục Thuế mới ban hành thông báo số về việc tạm dừng các hệ thống thuế điện tử phục vụ việc nâng cấp đáp ứng tái cơ cấu, sắp xếp các cơ quan thuế

Thực hiện kế hoạch, chủ trương của Quốc hội, Chính phủ về việc tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy nhà nước, ngày 26/2/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Trong đó tổ chức sắp xếp và triển khai mô hình 20 Chi cục Thuế khu vực và 350 Đội Thuế cấp huyện thay cho 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc trước đây.

Để triển khai mô hình mới, Cục Thuế thông báo việc tạm dừng một số các hệ thống thuế điện tử phục vụ nâng cấp và chuyển đổi các danh mục, gồm: Hệ thống Công thông tin thương mại điện tử; Công TTĐT dành cho hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; ứng dụng thuế điện tử (eTax); ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan) chỉ tạm dừng hoạt động đối với chức năng nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, thời điểm trả kết quả cho người nộp thuế là sau khi hoàn thành nâng cấp và chuyển đổi.

Hệ thống Ứng dụng eTax Mobile và hệ thống Công thông tin phục vụ trao đổi thông tin với các đơn vị và tổ chức bên ngoài (GIP/T2B) sẽ tạm dừng hoạt động.

Còn các hệ thống hóa đơn điện tử; Công TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài; Hệ thống trang TTĐT của Cục Thuế; Hệ thống quản lý hành nghề làm thủ tục về thuế (THI) hoạt động bình thường.

Thời gian nâng cấp và chuyển đổi từ 17h ngày 12/3/2025 đến 8h ngày 17/3/2025. Ngoài thời gian này, các hệ thống thuế hoạt động bình thường. MINH TRANG

Bộ Nội vụ đề xuất thêm 3 nhóm đối tượng hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Tiếp nhận nhiều ý kiến liên quan đến phạm vi và đối tượng áp dụng của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã báo cáo Đảng ủy Chính phủ có Tờ trình số 08-TTr/ĐU, ngày 13/02/2025 báo cáo Bộ Chính trị mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng của Nghị định số 178. Đến nay, Bộ Chính trị đồng ý mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị.

Theo đó, dự thảo sửa đổi Nghị định 178 làm rõ các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh, gồm: tổ chức hành chính từ Trung ương đến cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan Trung ương, địa phương, cơ quan cấp xã và các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ Trung ương đến cấp huyện.

Về đối tượng áp dụng, dự thảo bổ sung các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước trước ngày 15/01/2019 và lực lượng vũ trang trong độ tuổi chuẩn bị nghỉ hưu. Các cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm hoặc có nguyện vọng nghỉ hưu sớm để thuận tiện trong việc sắp xếp nhân sự cũng được áp dụng chính sách hỗ trợ.

Dự thảo quy định ngân sách nhà nước chi trả chính sách, chế độ đối với những trường hợp nêu trên, giải quyết các vướng mắc về tài chính sau khi cơ chế đặc thù hết hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Về hỗ trợ thêm của địa phương, để bảo đảm sự cân đối, mức hỗ trợ tối đa được đề xuất không vượt quá 30%.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, việc sửa đổi Nghị định 178 là nhiệm vụ cấp thiết, cần sớm hoàn thiện và ban hành để bảo đảm các Bộ, ngành, địa phương có căn cứ triển khai đồng bộ. Sau khi Nghị định được sửa đổi, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện Thông tư hướng dẫn để bảo đảm tính thống nhất trong triển khai. **N.GIANG**

Nghệ An cần hơn 97.000 tỷ đồng để phát triển 45 đô thị đến năm 2030

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị động lực, thông minh kết nối với khu vực; kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững.

Theo đó, Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 có 45 đô thị, gồm: 1 đô thị loại I (thành phố Vinh mở rộng), 2 đô thị loại III (thành phố Hoàng Mai và thành phố Thái Hòa), 2 đô thị loại IV/III (thị xã Diễn Châu và thị xã Đô Lương), 15 thị trấn, huyện lỵ và 25 thị trấn tiêu vùng thuộc huyện. Ước tính tổng nhu cầu vốn phát triển đô thị tỉnh theo giai đoạn từ nay đến năm 2030 là 97.187 tỷ đồng.

Việc phát triển hệ thống đô thị phải bền vững, phân bố hợp lý giữa 7 phân vùng, trong đó, lấy đô thị Vinh mở rộng làm đô thị hạt nhân trung tâm, cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, liên kết chặt chẽ với các đô thị nòng cốt trung tâm vùng, trung tâm tiêu vùng (Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương, Trà Lĩnh, Quỳnh Hợp) thành “trục xương sống” để lan tỏa, dẫn dắt, hỗ trợ phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh chặt chẽ, bền vững, đa chiều.

Phát triển hệ thống đô thị bền vững bảo đảm đồng bộ, thống nhất, liên kết, cân đối giữa nội vùng và ngoại vùng, gắn kết quan hệ chặt chẽ tỉnh với các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhất là các đô thị trung tâm vùng với các đô thị trong khu vực.

Việc phát triển các đô thị có chức năng tổng hợp với quy mô (diện tích, dân số) hợp lý theo hướng hiện đại, đặc sắc, giàu bản sắc xứ Nghệ, phát huy được các yếu tố văn hóa đặc trưng, tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển và phù hợp với mô hình đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh.

Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Đồng thời làm cơ sở để quản lý phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh; lập các chương trình, đề án nâng cấp, mở rộng không gian của hệ thống đô thị toàn tỉnh bảo đảm mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, Nghệ An cũng xây dựng các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu trọng tâm để từng bước thực hiện phát triển bền vững đô thị gồm: Đề án xây dựng dữ liệu về Quy hoạch phát triển đô thị trên nền tảng số (GIS); Lập đề án phát triển nhà ở xã hội; Lập đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị; mô hình đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu; mô hình thúc đẩy đô thị thông minh tỉnh; phát triển tỉnh theo hướng xanh; phát triển giao thông công cộng (xe Bus, Metro...).

THIÊN Ý

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG HẢI PHÒNG:

Xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và chỉ đạo của UBND TP về việc triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm (từ 4/11/2024 - 28/2/2025), BĐBP Hải Phòng đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, điều tra, xử lý 56 vụ/79 đối tượng vi phạm, thu giữ 3,29 gam ma túy các loại, 1.060,6 tấn than, 4.580m³ cát, 17.512 lít dầu, 421,75m³ đất đá núi san lấp, 1 tàu phá dỡ Fulaike, 114 thiết bị máy điều hòa đã qua sử dụng; với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,4 tỷ đồng; bán phát mại hàng hóa sung công quỹ nhà nước ước tính hơn 1,2 tỷ đồng.

Các đơn vị trực thuộc BĐBP TP đã trực tiếp, phối hợp và tham mưu chính quyền các địa phương tổ chức 14 buổi tuyên truyền pháp luật cho 2.138 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh địa phương được 332 lượt; yêu cầu 909 chủ phương tiện ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phát 2.869 tờ rơi các loại. **NGUYỄN AN**

KHÁNH HÒA:

Ứng dụng công nghệ vào chống khai thác IUU

Theo Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Khánh Hòa, để quản lý, giám sát hiệu quả, minh bạch đối với đội tàu cá, Khánh Hòa là một trong những địa phương đầu tiên trong số 28 tỉnh, thành ven biển đã ứng dụng công nghệ vào chống khai thác IUU, nhất là việc ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (phần mềm eCDT) để thực hiện việc quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác.

Sau 1 năm triển khai hệ thống eCDT, đến nay, toàn bộ 4 văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá ở các cảng Hòn Rớ, Vĩnh Lương (TP Nha Trang), Đá Bạc (TP Cam Ranh) và Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) đều được lắp đặt máy tính bảng kiosk cài đặt phần mềm eCDT để bảo đảm giám sát, quản lý trên hệ thống toàn bộ tàu cá ra, vào cảng và sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng.

100% tàu cá trên địa bàn tỉnh đều được cấp tài khoản trên hệ thống eCDT; 172 tài khoản trên hệ thống đã được cấp cho các đơn vị, DN, cơ sở thu mua để thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác qua hệ thống điện tử.

Từ khi triển khai đến nay, cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục quy định qua phần mềm eCDT với hơn 4.200 lượt tàu xuất bến đi khai thác, 3.760 lượt tàu cập cảng; cấp gần 1.790 biên nhận bốc dỡ thủy sản, gần 200 giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu hải sản khai thác...

Hiện nay, toàn bộ 3.416 tàu cá của ngư dân trong tỉnh đã được đăng ký, về sổ đăng ký và đánh dấu theo đúng quy định, số liệu tàu cá được cập nhật đầy đủ trên phần mềm Vnfishbase (Hệ thống dữ liệu quản lý tàu cá quốc gia).

Trong số 633 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên chuyên hoạt động ở vùng biển xa bờ, đã có 631 tàu lắp đặt thiết bị

HÀ NỘI:

Y án sơ thẩm với đối tượng đánh nam sinh lớp 8 tử vong

Ngày 12/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Văn Minh (SN 2008, ngụ quận Long Biên) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo và người đại diện hợp pháp của bị hại.



● Dẫn giải bị cáo vào phòng xét xử. (Ảnh: Hồng Mây)

Trước đó, cuối năm 2024, TAND quận Long Biên đã tuyên phạt Trương Văn Minh 4 năm 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Về dân sự, buộc bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo phải bồi thường cho đại diện bị hại hơn 1 tỷ đồng.

Về Trương Văn Khang (em trai bị cáo Minh), cấp sơ thẩm đánh giá có đủ căn cứ xác định là đồng phạm với anh trai. Tuy nhiên, thời điểm gây án, Trương Văn Khang 11 tuổi 5 tháng 20 ngày, chưa đủ tuổi chịu

trách nhiệm hình sự. CQĐT đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học để phối hợp quản lý, giáo dục.

Với ông Trương Văn Tâm (bố bị cáo Minh), tòa sơ thẩm đánh giá các lời khai, kết luận... và nhận thấy toàn bộ quá trình mâu thuẫn đến lúc bị cáo Minh đánh nạn nhân Nguyễn Hoàng Đại (tên nạn nhân đã được thay đổi, học sinh lớp 8), đều không có sự bàn bạc, xúi giục hay chuẩn bị của ông Tâm. Ông Tâm có can ngăn và

đưa bị hại đi cấp cứu, nên không có vai trò đồng phạm trong vụ án này.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 17/3/2024, em trai Minh đến khu vực sân bóng đá trong khuôn viên đình Lê Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên) chạy thể dục; gặp nạn nhân tại lối đi ven sân và xảy ra mâu thuẫn. Em trai Minh bị nạn nhân tát một cái vào mặt nên về nhà kể với anh. Hai anh em sau đó đi ra đình Lê Mật để giải quyết mâu thuẫn. Bị cáo Minh dùng tay túm cổ áo, đấm



●Khánh Hòa là một trong những địa phương đầu tiên trong số 28 tỉnh, thành ven biển đã ứng dụng công nghệ vào chống khai thác IUU. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

giám sát hành trình (VMS), chỉ có 1 tàu mới được ngư dân mua tinh ngoài về và 1 tàu đang nằm bờ chờ bán chưa lắp đặt VMS. 623 tàu cá đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm ...

Để chuẩn bị tốt cho việc đón và làm việc lần thứ 5 với Đoàn Thanh tra EC sắp tới, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu UBND cấp huyện ven biển đẩy mạnh công tác tuyên

Thường xuyên cập nhật vị trí, hình ảnh tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Vận động, yêu cầu các chủ tàu cá gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm...

Theo Sở NN&MT tỉnh, thời gian tới, bên cạnh phối hợp với các địa phương quản lý, theo dõi chặt chẽ đội tàu cá, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tập trung giám sát 100% tàu cá xuất, nhập bến; kiên quyết không giải quyết thủ tục xuất bến cho bất kỳ tàu cá nào không đủ điều kiện, nhất là những tàu cá không kê số đăng ký, không đánh dấu tàu cá theo đúng quy định, không mở thiết bị VMS.

Phối hợp theo dõi chặt chẽ các tàu cá đã xuất bến nhưng chưa trở về địa phương. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển thuộc địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tàu cá có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU... Tiếp tục đẩy mạnh triển khai eCDT, bảo đảm 100% tàu cá ra, vào cảng và sản lượng bốc dỡ thủy sản qua cảng được giám sát trên hệ thống eCDT để đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch các khâu trong chuỗi truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

TRẦN MỪNG

vùng má trái khiến nạn nhân ngã xoay một vòng và ngã đập đầu xuống nền đá. Cha của bị cáo Minh lúc này có mặt, phát hiện, hô: "Minh không được đánh em", can ngăn con trai và chở các con về nhà.

Sau khi đưa hai con về, ông Tâm quay trở lại khu vực trên để xem tình hình sức khỏe nạn nhân thế nào. Thấy nạn nhân có biểu hiện choáng, tái mặt, uống nước bị nôn, ông Tâm và mọi người đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Đến ngày 21/5/2024, nạn nhân đã tử vong. Theo Kết luận giám định tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là suy đa phủ tạng do hậu quả của tổn thương chảy máu não.

Đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, sau nửa ngày xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định bác kháng cáo của bị cáo, đại diện hợp pháp của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

HỒNG MÂY

BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Kết luận điều tra vụ dùng giấy tờ giả để "phù phép" đất công

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án làm giả giấy tờ đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ... với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là một trong những chuyên án đất đai có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.

Theo KLĐT, Nguyễn Văn Thanh (SN 1983) cùng đồng phạm đã làm giả hồ sơ 11 thửa đất rồi bán cho Phạm Công Tuyến (SN 1966, giám đốc một Cty tại TP HCM) nhằm chiếm đoạt số tiền lớn. Tổng cộng, bị can Thanh và đồng phạm đã sử dụng 55 bộ hồ sơ đất đai bị làm giả để hợp thức hóa tài sản trên giấy tờ, sau đó bán cho ông Tuyến.

Khi ông Tuyến phát hiện các hồ sơ này không hợp lệ và bị cơ quan chức năng từ chối xử lý, nên đã tố giác Nguyễn Văn Thanh với cơ quan công an. Từ đây, một đường dây hối lộ, lừa đảo quy mô lớn dần lộ diện.

Theo điều tra, năm 2018, Nguyễn Văn Thanh lợi dụng mối quan hệ để mượn 55 bộ hồ sơ đất đai từ một chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) thuộc Sở TN&MT (nay là Sở NN&TN) BR-VT. Những hồ sơ này sau đó bị làm giả để biến đất công thành đất tư, rồi bán cho ông Tuyến với tổng số tiền hơn 152 tỷ đồng. Khi ông Tuyến phát hiện sự thật, lại chi ra hàng chục tỷ đồng để "chạy" hồ sơ. Để hợp thức hóa các hồ sơ giả, ông Tuyến đã đưa 45,5 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (SN 1975, nhân viên thân tín), nhằm tìm kiếm người có thẩm quyền tác động đến quá trình xử lý giấy tờ. Số tiền này sau đó được "bôi trơn" qua nhiều khâu, phân chia cho hàng loạt cá nhân có chức vụ trong một số cơ quan liên quan.

Trong đó, Phạm Thị Kim Loan (SN 1983), Trưởng bộ phận một cửa Văn phòng ĐKĐĐ TP Bà Rịa, đã nhận 11,9 tỷ đồng để "mở đường" cho các hồ sơ. Nguyễn Quang Tú (SN 1977), chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND TP Bà Rịa, nhận hơn 40 tỷ đồng để liên hệ một số cá nhân có thẩm quyền nhằm hợp thức hóa giấy tờ. Một số cán bộ khác cũng tham gia vào đường dây này, như Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1978), cán bộ Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT nhận 1 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1976), cán bộ Phòng TN&MT TP Vũng Tàu nhận 300 triệu đồng; Ngô Duy Tùng (SN 1989) nhận 3,4 tỷ đồng để tác động vào quy trình xử lý hồ sơ...

Không chỉ dừng lại ở việc làm giả giấy tờ và hối lộ, đường dây này còn tổ chức một mạng lưới rửa tiền phức tạp. Nguyễn Thế Quan (SN 1989) và Đào Việt Anh (SN 1983) bị xác định chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ số tiền hối lộ để mua đất và tiêu xài cá nhân. Lê Phát Đạt (SN 1974) nhận 20.000 USD và 300 triệu đồng từ Nguyễn Quang Tú, nhưng không sử dụng để "bôi trơn" mà chiếm đoạt để tiêu xài riêng. Nguyễn Văn Tý (SN 1984) nhận hơn 11,9 tỷ đồng rồi chuyển tiếp cho Đào Việt Anh và số tiền này sau đó bị biến thủ.

Ngoài ra, hàng loạt cá nhân khác cũng tham gia vào quá trình rửa tiền và trục lợi từ vụ án, khiến con số tài sản bị chiếm đoạt ngày càng lớn. CQĐT cũng đang tiếp tục xem xét trách nhiệm của một số cá nhân có chức vụ có dấu hiệu liên quan.

Với tính chất phức tạp và quy mô rộng lớn, vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định có 258 tài liệu giả đã được sử dụng để hợp thức hóa đất công. Cơ quan chức năng đang phối hợp truy thu tài sản bị chiếm đoạt nhằm giảm thiểu thất thoát cho Nhà nước. TIỀN DŨNG

TP HỒ CHÍ MINH:

Hai tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội giảm 38,98%

Hôm qua (12/3), Thành ủy, UBND TP HCM tổ chức lễ trao khen thưởng tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ông Nguyễn Văn Đước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP dự và chủ trì buổi trao thưởng.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP cho biết, 2 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được bảo đảm. Tội phạm về trật tự xã hội so với liên kề giảm 27,93%, so với cùng kỳ giảm 38,98%; tỉ lệ điều tra khám phá đạt 89,33%, bắt 1.128 đối tượng. Nếu không tính các vụ lừa đảo công nghệ cao thì tỉ lệ khám phá đạt đến 93,44%.

Đấu tranh, triệt xóa 9 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ, xử lý 42 đối tượng. Tội phạm về ma túy đã phát hiện 855 vụ, 2.581 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, so với liên kề tăng 26,64%, so với cùng kỳ tăng 36,58%; thu giữ gần 330kg ma túy các loại.

Công an TP đã khởi tố 793 vụ, 2.044 bị can; xử phạt 54 vụ, 515 đối tượng; triệt phá 3 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mỹ, Campuchia vào TP HCM.

Báo cáo tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Phòng Tham mưu Công an TP cho biết, Công an TP đã tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới. Bảo đảm không ngắt quãng, quán xuyên tốt địa bàn, tuyệt đối không để "bỏ trống", "bỏ sót", "bị động bất ngờ" và tiếp tục lập những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Ngày 28/2, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) khám phá nhanh băng nhóm bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài số tiền hơn 10 tỉ đồng do nhóm người nước ngoài cầm đầu, giải cứu thành công nạn nhân bảo đảm tuyệt đối an toàn chỉ sau gần 12 tiếng đồng hồ truy xét.

Chỉ từ những thông tin chưa rõ, rời rạc do một nguồn tin cung cấp, PC02 đã tập trung phân tích, truy xét, lần theo dấu vết các đối tượng để lại; nhanh chóng xác định được nạn nhân bị khống chế tại một địa điểm trên đường Thanh Niên, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Xác định địa điểm cách xa khu dân cư, có địa hình phức tạp, nhiều kênh rạch và rừng cây, bụi rậm đan xen, nhóm đối tượng có chuẩn bị hung khí, cảnh sát khẩn trương lên kế hoạch tác chiến bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nạn nhân và bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Nhóm 5 nghi can còn lại trong băng nhóm này cũng được bắt giữ ngay sau đó.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, đồng thời thu hồi tài sản cho bị hại.

Đến ngày 10/3, PC02 tiếp tục lập thành tích xuất sắc khi khám phá nhanh vụ án "giết người" xảy ra tại trước nhà số 340 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3. Nạn nhân là một thanh niên người Hàn Quốc bị tử vong với nhiều vết thương trên vùng đầu. Lực lượng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy bắt được nghi phạm Kim Ki Tae (28 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉ sau 7 tiếng đồng hồ gây án.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP trong một thời gian ngắn cũng đã liên tiếp lập nên những chiến công, triệt phá 2 đường dây tội phạm về ma túy có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia từ Campuchia về TP HCM với số lượng ma túy thu giữ hơn 60kg, bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm với 58 nghi phạm.

Từ ngày 6/3 - 8/3, hàng chục tổ công tác PC04 đã phối hợp công an cấp xã thuộc huyện Bình Chánh, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Tân Bình, quận 7, quận 8, quận 12 và Công an tỉnh Vĩnh Long đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 16 địa điểm, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 58 nghi phạm tiêu thụ ma túy của 2 đường dây tội phạm do đối tượng Lê Hoàng Phúc và Dương Thảo Ngân cầm đầu.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Văn Đước thay mặt lãnh đạo TP biểu dương và chúc mừng những chiến công của tập thể và cá nhân Công an TP đã lập thành tích xuất sắc và được khen thưởng. Theo ông Đước, những chiến công của lực lượng Công an TP đã tô thắm thêm màu cờ truyền thống của ngành Công an, nâng cao vị trí, vai trò và niềm tin của ngành Công an nhân dân.

Dịp này, 11 tập thể và 15 cá nhân thuộc Công an TPHCM và một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã được nhận thư khen và quà của Thành ủy, UBND TP HCM. MỘC ĐỨC

Kết nối giáo dục STEM với văn hóa

Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào những lễ hội, bài giảng về văn hóa, lịch sử, nghệ thuật đang trở thành sức hấp dẫn cho học sinh, sinh viên. Để thúc đẩy người trẻ dành tình yêu cho nét đẹp văn hóa, yếu tố cần thiết đó xây dựng nền tảng khoa học công nghệ ngay từ các cấp bậc phổ thông, đại học.

Khi văn hóa trở nên độc đáo nhờ khoa học - công nghệ

Cuối tuần qua (8-9/3/2025), phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã thu hút đông đảo người dân đến trải nghiệm chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025). Bên cạnh việc tìm hiểu lịch sử Công an nhân dân, các thanh, thiếu niên cũng quan tâm đến công nghệ mới, ví dụ như khu vực trưng bày robot được lập trình để phòng cháy, chữa cháy; hay khu vực “check-in” chụp ảnh thông qua những màn hình tivi siêu lớn luôn đông người xem. Khu vực trải nghiệm lái xe mô tô bằng công nghệ thực tế ảo thu hút rất nhiều em học sinh, sinh viên đến tham gia. Thông qua các hoạt động hấp dẫn, các em học sinh, sinh viên đến tham quan không chỉ biết thêm về truyền thống của ngành Công an. Mà hơn nữa có thêm kiến thức về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn mạng...

Vào tháng 1 năm nay, với chủ đề “Tết công nghệ - Trí tuệ tỏa sáng”, Phố sách xuân Ất Tỵ 2025 có sự xuất hiện và trình diễn viết thư pháp của Universal Robots (UR) trong ngày khai mạc. Đây là điểm nhấn mới mẻ của Phố sách xuân năm 2025, thu hút người dân, đặc biệt thế hệ trẻ tới xem, trải nghiệm.

Đặc biệt, robot trong Phố sách xuân viết thư pháp chữ quốc ngữ khoảng hơn 20 chữ đơn giản mà mọi người thường xin chữ đầu năm như: An, Hỷ, Mệ, Lộc... Ngoài ra, robot viết được một số cụm từ thể hiện ước nguyện đầu năm như: Vạn sự như ý, An khang thịnh vượng, Khai xuân đủ đầy, Phát tài phát lộc. Một điều hấp dẫn nữa là Ban Tổ chức tặng những chữ do robot viết cho người dân có nhu cầu chứ không bán như thư pháp của các “ông đồ”.

Thực tế, khoa học - công nghệ ngày



● Hình ảnh các em học sinh trầm trồ thích thú trước những chiếc xe mô hình được tự động hóa trong triển lãm. (Ảnh: PV)

càng góp phần thúc đẩy văn hóa trở nên sinh động, hấp dẫn, mới lạ hơn. Lấy ví dụ, như các viện bảo tàng, triển lãm đang sử dụng công nghệ 3D, ánh sáng mapping tạo nên vô vàn các chiều không gian đa dạng thu hút người trẻ đến tham quan, lan tỏa tình yêu di sản của nước nhà. Hay ngay trong các bài giảng ở trường phổ thông, đại học, việc ứng dụng công nghệ mới về đồ họa, kỹ thuật số đang hỗ trợ bài giảng trình chiếu bằng powerpoint, video sinh động, hấp dẫn hơn rất nhiều.

Đặc biệt, ở một số trường cấp III như THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, FPT school, việc học sinh ứng dụng khoa học - công nghệ trở nên tương đối phổ biến. Các em được thầy cô hỗ trợ để nắm bắt xu hướng toàn cầu bằng cách đưa kiến thức về robotics, drone, thiết kế đồ họa, in 3D, lập trình và AI...

Xây dựng nền tảng khoa học - công nghệ ngay từ trong khuôn viên trường học

Công nghệ và những biến đổi của xã hội đang định hình lại cộng đồng, cuộc sống và công việc của con người. Thanh, thiếu niên chính là những “mầm non”, tương lai của đất nước. Dễ dàng nhận thấy rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ mới trong các lĩnh vực văn hóa đều có sự góp mặt của nguồn nhân lực trẻ.

Cho nên, việc thế hệ được tiếp cận với cơ hội học tập và các kỹ năng không chỉ là một phần trong quyền mà còn là nhu cầu thiết yếu để các em có thể phát triển trong thế kỷ 21.

Ở Việt Nam, theo thống kê vào vài năm

trước đây, chỉ có 36% học sinh trong độ tuổi 15 - 24 có các kỹ năng số cơ bản. Tại các vùng sâu, vùng xa, một số lượng lớn trẻ em được đến trường không có cơ hội học trực tuyến và giáo viên chưa có nhiều ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy.

Để có những công nghệ cao, ứng dụng vào việc bảo tồn, lưu giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa, cần có một lộ trình tập huấn, giảng dạy STEM, STEAM trong khuôn viên nhà trường. Vì hiện nay, bên cạnh những thuận lợi như sự hỗ trợ từ chính sách, xu hướng hội nhập quốc tế và sự quan tâm ngày càng cao của doanh nghiệp đối với nguồn nhân lực STEM, vẫn còn những thách thức đáng kể.

Đó là sự thiếu hụt giảng viên trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ mới, sự chênh lệch về điều kiện đào tạo giữa các khu vực. Hơn nữa, thực trạng này còn xuất phát từ phương pháp giảng dạy các môn khoa học tự nhiên tại các trường trung học phổ thông hiện nay chưa được đổi mới, còn nặng về lý thuyết, chưa đi vào thực tiễn.

Ông PGS.TS Nguyễn Thanh Sang, Giảng viên Đại học Giao thông vận tải (Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ) hiến kế, nguồn nhân lực cần được bắt nhịp với các công nghệ, khoa học - kỹ thuật mới để sớm đáp ứng nhu cầu của việc nghiên cứu trong thế kỷ XXI. PGS.TS nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo). Ông đưa ra đề xuất các hiệp hội khoa học với nguồn nhân lực đồng đảo các nhà khoa học, trí thức nên tham gia vào việc xây dựng, hỗ trợ tiêu chuẩn đầu ra về khoa học - nghệ cho các trường đại học.

HƯƠNG NGỌC

ĐẮK LẮK: Tưng bừng Hội voi Buôn Đôn năm 2025

Ngày 12/3, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội voi Buôn Đôn năm 2025. Đây là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuật (10/3/1975 - 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật lần thứ 9 năm 2025.

Hội voi nhằm tôn vinh vai trò của loài voi trong đời sống văn hóa và kinh tế của người dân địa phương, thể hiện sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Sự kiện này không chỉ tôn vinh văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, góp phần quảng bá du lịch, nâng cao nhận thức về bảo tồn voi. Tại Hội voi Buôn Đôn năm 2025 diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như cồng sức khỏe cho voi, trang điểm cho voi,...

Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Y Si Thất Ksor thông tin Hội voi là một hoạt động đặc sắc của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật lần thứ 9. Voi là loài động vật quý, hiếm của đồng bào các dân tộc huyện Buôn Đôn, trở thành biểu tượng văn hóa nơi đây.

ĐAN THANH

QUẢNG NINH: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã sẵn sàng cho ca ghép tạng đầu tiên

Năm 2025, Sở Y tế Quảng Ninh xác định là năm đột phá chiến lược trong phát triển y tế chuyên sâu, đặc biệt là triển khai kỹ thuật ghép tạng. Theo đó, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã chuẩn bị mọi nguồn lực sẵn sàng cho việc triển khai ghép tạng, trước tiên là thực hiện ghép thận.

Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết: Bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực gồm hơn 50 y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và đã hoàn thành các chứng chỉ đào tạo về ghép thận từ Bệnh viện Việt Đức. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp với phòng mổ, khu hồi sức, khu điều trị sau ghép và trang thiết bị máy móc được mua sắm đầy đủ.

Các quy trình chuyên môn, theo dõi, chăm sóc, tuyển chọn người bệnh, quy trình trước, trong và sau ghép thận đã được hoàn thiện. Hồ sơ thẩm định về nhân lực, trang thiết bị, quy trình đã được gửi lên Bộ Y tế để chờ thẩm định và cấp phép.

Hiện nay, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí có gần 200 bệnh nhân chạy thận chu kỳ, nhưng nguồn tạng hiến từ người chết não rất hiếm. Bên cạnh việc chuẩn bị về chuyên môn, Bệnh viện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động hiến tạng từ người chết não.

Bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ, hiện anh đang chạy thận 3 buổi/tuần, chi phí chạy thận mỗi tháng khoảng 7 - 8 triệu đồng. Chi phí điều trị tăng cao khi bệnh nhân ở xa cơ sở do chi phí đi lại, ăn ở... Nếu được ghép tạng tại bệnh viện ở địa phương sẽ giúp giảm chi phí cho người bệnh. Bên cạnh đó, việc điều trị chống đào thải kịp thời hơn khi ở gần cơ sở y tế.

ĐỨC DƯƠNG

Phát động Phong trào Bình dân học vụ số trong thanh niên khuyết tật



● Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành (ngoài cùng bên trái) và các thành viên đầu tiên của đội hình Bình dân học vụ số hỗ trợ thanh niên khuyết tật. (Ảnh: Nhân dân)

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam cùng các đơn vị đã phát động Phong trào Bình dân học vụ số, thông qua sự hỗ trợ của Microsoft và công cụ trí tuệ nhân tạo Copilot.

Phong trào “Bình dân học vụ số cho thanh niên khuyết tật Việt Nam” nhằm giúp cho thanh niên khuyết tật giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống xã hội; tối ưu hóa công việc và cuộc sống; nâng cao nhận thức, kỹ năng công nghệ của thanh niên khuyết tật, tạo niềm tin để phát triển bản thân, xây dựng

mạng lưới hỗ trợ giữa Microsoft, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và các cá nhân khuyết tật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam chia sẻ: “Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu với quy mô và tốc độ chưa từng có, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tạo nhiều sự đổi thay trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Trong vài năm tới, 65% công việc hiện tại sẽ bị thay thế bởi công nghệ, đây cũng là cơ hội cho thế hệ thanh niên khuyết tật Việt Nam tiếp cận với đào tạo số, hướng nghiệp, khởi nghiệp, kinh doanh online, tham gia vào các hoạt động xã hội”.

Phương pháp để triển khai mô hình bình dân học vụ sẽ là “Trainer to Trainer” “Học tập suốt đời”, có nghĩa là, các chuyên gia sẽ đào tạo những điều cơ bản nhất, thiết thực nhất, ứng dụng dễ dàng nhất trong lao động và đời sống cho thanh niên khuyết tật tiềm năng. Sau khi được đào tạo sẽ tiếp tục tự học, nâng cao trình độ, cập nhật nội dung mới trên các nền tảng số như LuyenAI.vn và kỹ năng bảo mật, an toàn thông tin trên Chongluadao.vn. Tiếp theo, những thanh niên khuyết tật sẽ đi đào tạo, chia sẻ kiến thức tới cộng đồng của mình. T.MAI

Nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

Các mô hình bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học được triển khai nhằm hướng đến mục tiêu hành trình đến trường, về nhà của học sinh được an toàn.

Mô hình “Công trường an toàn giao thông”

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, nhiều mô hình bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đã được xây dựng và triển khai rộng rãi. Qua đó mang lại hiệu quả tích cực, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của phụ huynh và học sinh, đồng thời góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học đường.

Nổi bật trong số đó là mô hình “Công trường an toàn giao thông”, hiện đang được áp dụng tại nhiều trường học trên cả nước. Đây là một trong những mô hình trọng điểm thuộc chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong giai đoạn 2020 - 2025.

Qua quá trình triển khai, tại nhiều địa phương mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả, biến khu vực cổng trường thành điểm giao thông an toàn, đáng tin cậy cho học sinh và phụ huynh. Theo đó, mô hình này đã giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trước và sau giờ học, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho học sinh. Đồng thời góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hạn chế các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Đơn cử như trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang duy trì hoạt động có hiệu quả 240 mô hình “Công trường an toàn giao thông”, trong đó có 89 mô hình duy trì hoạt động trước năm 2023; 94 mô hình xây dựng mới trong năm 2023 và 57 mô hình khác có liên quan. Hầu hết các mô hình này, sau khi ra mắt hoạt động đã được duy trì nền nếp và phát huy hiệu quả tại các cổng trường học.



● Mô hình “Công trường an toàn giao thông” phát huy hiệu quả tại Yên Bái. (Ảnh: yenbai.gov.vn)

Tại Yên Bái, chia sẻ với truyền thông, cô giáo Trần Thị Thoa - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết: “Việc xây dựng mô hình “Công trường an toàn giao thông” giúp hạn chế được rất nhiều tình trạng lộn xộn khi tham gia giao thông giờ tan trường, tránh ách tắc và tai nạn giao thông. Đối với trường chúng tôi, mô hình này rất hữu ích khi vừa thực hiện, vừa kiên quyết nhắc nhở, chỉ trong một thời gian ngắn, phụ huynh đã xếp xe vào đúng vị trí của khối lớp; giữa các hàng dừng xe máy có khoảng rộng để học sinh dễ dàng đi ra và phụ huynh di chuyển sau khi đón được con em”...

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm trường tiểu học, trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội - một trong những quận tích cực triển khai mô hình “Công trường an toàn giao thông”, hình ảnh những màu áo xanh từ lực lượng Công an, bảo vệ dân phố, Đoàn Thanh niên phường tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông trước cổng trường đã trở nên quen thuộc. Nếu như trước đây vào hai khung giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra do phương tiện của phụ huynh đưa, đón học sinh đổ tràn lan dưới lòng đường. Tuy nhiên, từ khi mô hình “Công trường an toàn giao thông” đi vào hoạt động, tình trạng này đã được cải thiện rõ rệt.

Ngoài việc góp phần bảo đảm trật tự giao thông, mô hình còn giúp nâng cao ý thức học sinh bằng cách lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn vào chương trình học trọng tâm.

Hiệu quả lớn từ thay đổi nhỏ

Bên cạnh mô hình “Công trường an toàn giao thông”, nhiều mô hình khác

như “Nhà xe học sinh, sinh viên an toàn giao thông”, “Đi đến trường an toàn - về đến nhà an toàn”, “Xếp hàng đón con”, “Nút giao thông an toàn”... cũng đang được triển khai và duy trì hiệu quả tại các cơ sở giáo dục. Những mô hình này được đánh giá là những cách làm sáng tạo, thực chất, tạo sự thay đổi tích cực từ những hành động nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn trong việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.

Có thể thấy, nhờ có sự vào cuộc tích cực của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, các mô hình bảo đảm an toàn giao thông tại trường học đã phát huy hiệu quả, góp phần từng bước xây dựng ý thức, thói quen chấp hành pháp luật cho phụ huynh và học sinh. Từ đó hình thành văn hóa giao thông ngay từ lứa tuổi học sinh, đây là nền tảng quan trọng cho việc xây dựng một thể hệ công dân có ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, trước thực trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông diễn biến phức tạp, nhất là hiện tượng học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học bằng phương tiện xe máy, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ,... cùng với những con số đau xót về tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nhân rộng, đổi mới và sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn giao thông, gắn liền với việc tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất để kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm hành trình đến trường, về nhà của học sinh được an toàn.

LINH CHI

TIN TỨC

SÓC TRĂNG:

Lễ hội phước biển của đồng bào Khmer hấp dẫn du khách

Từ ngày 12 - 14/3, tại chùa Sê rây Cro Săng (phường 2, thị xã Vĩnh Châu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thị xã Vĩnh Châu tổ chức lễ cúng phước biển năm 2025. Đây là lễ hội của đồng bào Khmer xứ biển Vĩnh Châu thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công khai hoang mở cõi, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu... Phần lễ là các nghi thức tôn giáo tín ngưỡng của đồng bào Khmer ở địa phương do các sư sãi, Ban Quản trị chùa Sê rây Cro Săng tổ chức. Phần hội gồm triển lãm ảnh thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, thi đấu trò chơi dân gian, thi giọng hát hay, đôi múa đẹp và trình diễn trang phục dân tộc Khmer.

TRẦN ĐIỀU

Giáo dục kỹ năng số và an toàn số cho học sinh

Ngày 12/3, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giáo dục kỹ năng số và an toàn số cho học sinh trong thời đại trí tuệ nhân tạo”. Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ các kết quả thực hiện dự án hợp tác trong các lĩnh vực triển khai tập huấn và tổ chức dạy học kỹ năng số, an toàn số cho học sinh. Đồng thời, tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục, giáo viên trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến, hướng đến việc nâng cao hiệu quả triển khai giáo dục kỹ năng số, an toàn số cho học sinh; đề xuất các nội dung cần trang bị cho học sinh tham gia môi trường số an toàn, có trách nhiệm trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết: An toàn số, kỹ năng số trong thời đại trí tuệ nhân tạo là một chủ đề rất được quan tâm hiện nay, đặc biệt là với giáo dục - một lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn trong sự thay đổi của khoa học, công nghệ. Điều này đặt ra những nhu cầu mới với ngành Giáo dục, đó là phải làm thế nào để đào tạo nguồn nhân lực trong thời đại mới, khi trí tuệ nhân tạo hiện hữu trong tất cả các công việc của cuộc sống. Cùng với đó, cần nâng cao kỹ năng của các thầy, cô giáo để thực hiện tốt công tác quản lý, giảng dạy ở nhà trường. Từ đó, giúp học sinh có thể học tốt hơn, vận dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, phát triển tư duy toàn diện. ĐỨC ANH

Công bố Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo công bố Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 năm 2025. Chuỗi sự kiện Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 28 - 30/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Năm nay, đường chạy của giải mang đến trải nghiệm ở nhiều địa danh lịch sử, văn hóa nổi bật của tỉnh Quảng Trị như: Bến Hiền Lương, Thành cổ Quảng Trị, dòng Thạch Hãn thiêng liêng, Cửa Tùng, Cửa Việt... Ban Tổ chức cũng đưa vào giải đấu các hoạt động đầy ý nghĩa như: Lễ thượng cờ Tổ quốc; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị; Lễ thả hoa đăng bên dòng Thạch Hãn; trao tặng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị... Với 131 giải thưởng cá nhân và tập thể, tổng trị giá giải thưởng của Giải Vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 lên đến gần 700 triệu đồng, bên cạnh các giải thưởng bằng hiện vật lên tới hàng tỷ đồng từ các nhân hàng tài trợ. KIỀU DÃ

HẢI DƯƠNG:

Khởi công xóa nhà tạm, đột nát cho 100% hộ thuộc diện hỗ trợ

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết: Đến 12/3, toàn tỉnh Hải Dương đã khởi công sửa chữa, xây mới 100% số hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà đột nát.

Theo thống kê, Hải Dương đã khởi công được 1.453 căn nhà, có 185 hộ không còn nhu cầu xin rút khỏi danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát. Như vậy, 100% số hộ thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát đã khởi công theo đúng tiến độ yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương. Trong số 1.453 căn nhà đã khởi công, có 676 hộ xây mới và 777 hộ sửa chữa. Đến nay, có 239 hộ đã hoàn thành sửa chữa và 21 hộ đã hoàn thành xây mới.

Tại các địa phương, quá trình xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo có sự tham gia đầy đủ của chính quyền, đoàn thể. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận số tiền trên 5,2 tỷ đồng ủng hộ chương trình xóa nhà

tạm, nhà đột nát. Ngoài ra, một số đơn vị đã đăng ký ủng hộ với số tiền dự kiến khoảng 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã kêu gọi, huy động sự hỗ trợ vật chất và ngày công lao động, nguyên vật liệu để các hộ xây dựng nhà ở mới, sửa chữa nhà ở xuống cấp. Ngay sau phát động, Công an tỉnh Hải Dương đăng ký gần 570 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng khác tham gia hỗ trợ triển khai thi công xây dựng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương đăng ký hỗ trợ 50% tổng số ngày công đối với nhà sửa chữa, 30% tổng số ngày công đối với nhà xây mới, dự kiến số ngày công tham gia khoảng 5.400 - 7.560 ngày công. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đăng ký tham gia hỗ trợ 18.781 ngày công. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tham gia hỗ trợ 11.460 ngày công. HOÀNG GIANG

Ngày 12/3, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trên Báo QĐND năm 2024 và phát động Cuộc thi năm 2025. Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát huy vai trò của QĐND trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tới cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và các tầng lớp Nhân dân, giúp nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức và lực lượng vũ trang trong công tác PBGDPL, từ đó thúc đẩy ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật tại cơ sở. Qua 2 năm tổ chức, Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia đông đảo của bạn đọc, được các cơ quan chức năng, địa phương, đơn vị đánh giá cao, góp phần đưa

Hội thi dân vận (DV) cấp toàn quân lần đầu tiên được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục phổ biến, tuyên truyền về hoạt động công tác DV; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua “DV khéo”, xây dựng “Đơn vị DV tốt”. Kết quả Hội thi là cơ sở để tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “DV khéo”, xây dựng “Đơn vị DV tốt” trong thời gian tới.

Từ 10 - 13/3 tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội thi “DV khéo” toàn quân năm 2025 khu vực phía Bắc. Tham gia Hội thi có 26 đội và 520 thành viên.

Hội thi khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 2 - 4/4 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, với 16 đội và 320 thành viên.

Các đội thi sẽ tranh tài kiến thức DV và kỹ năng DV. Phần thi kiến thức DV với 2 nội dung thi viết và thi trắc nghiệm. Phần thi kỹ năng DV với 3 nội dung thi:

CUỘC THI “TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT” TRÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN: **Điểm nhấn trong thực hiện Đề án 1371 của lực lượng quân đội**



● Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện Ban Tổ chức và các tập thể, cá nhân đạt giải năm 2024. (Ảnh: N.Trung)

Phát động Cuộc thi năm 2025, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo QĐND cho biết, tiếp tục phát huy những kết quả, thành công từ cuộc thi năm trước, Ban Tổ chức Cuộc thi chính thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trên Báo QĐND năm 2025 trên phạm vi toàn quốc, thời gian từ tháng 3 đến tháng 12/2025. Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, CBCS trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung thi: Tìm hiểu hệ thống luật pháp; các bộ luật; các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quy định của pháp luật Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Với hình thức thi trực tuyến, người tham gia có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện bài thi trên Báo QĐND điện tử tại địa chỉ <http://qndn.vn>.

pháp luật đến gần hơn với CBCS và Nhân dân.

Trong năm 2024, Cuộc thi được phát động với 7 kỳ thi (mỗi tháng 1 kỳ). Trải qua 7 kỳ thi, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 150 nghìn bài dự thi, bình quân mỗi kỳ có hơn 20 nghìn người tham gia thi.

Kết thúc cuộc thi năm 2024, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra các bài thi xuất sắc của các tập thể và

cá nhân để trao giải năm tại Lễ tổng kết, trao giải sáng 12/3. Trong đó giải năm cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải Bài thi triển vọng. Giải năm tập thể gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Ấn tượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương,

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL cho bộ đội và Nhân dân, nhất là thực hiện Đề án 1371 với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.

Đánh giá cao việc Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng phối hợp Báo QĐND tổ chức Cuộc thi

Hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”



● Trung tướng Đỗ Xuân Tụng khen thưởng các cá nhân điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2019-2024.

Giới thiệu về đơn vị và địa bàn, xử trí tình huống, giới thiệu mô hình tiêu biểu, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả về hoạt động công tác DV của các đơn vị.

5 năm qua, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương bám sát địa bàn, nắm chắc bản sắc văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán các dân tộc; triển khai nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động thông qua các hoạt động như: Hành quân dã ngoại làm công tác DV; ký kết chương trình phối hợp hoạt động; kết nghĩa với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới với các

nước láng giềng; thành lập các tổ, đội công tác liên ngành, cử cán bộ tăng cường cơ sở; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín; tổ chức các buổi tiếp xúc với Nhân dân phổ biến các chính sách mới, phương thức sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao...

Nổi bật là: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tích cực tham gia hỗ trợ Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống

Nhân dân... Có 35 tập thể và 80 cá nhân được vinh danh điển hình “DV khéo” của quân đội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2019 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội thi, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, thực hiện Phong trào thi đua “DV khéo”, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tiến hành công tác DV một cách đồng bộ, toàn diện, thực chất, có chiều sâu, phù hợp thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực, vững chắc, tạo hiệu ứng to lớn và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

CBCS quân đội “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân, chủ động phối hợp, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Toàn quân đã sát cánh cùng các địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Các đơn vị đóng quân trên địa bàn chiến lược, trọng điểm, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS đã khắc

“Tìm hiểu kiến thức pháp luật” trên Báo QĐND, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh đây là một điểm nhấn, cách làm thiết thực, sáng tạo, có hiệu quả.

Đề Cuộc thi năm 2025 thu được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tổ chức quán triệt, hướng dẫn, phát động cuộc thi nhằm khích lệ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBCS có nhận thức đúng đắn và tích cực, chủ động tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất; có các biện pháp phù hợp để tuyên truyền, vận động, lan tỏa cuộc thi đến các cơ quan, địa phương, đơn vị, bạn bè, người thân... của CBCS cùng hưởng ứng, tham gia.

Hai đơn vị phối hợp đồng tổ chức Cuộc thi cần phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức cuộc thi những năm trước để tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức cuộc thi vừa bảo đảm chặt chẽ, vừa sinh động, hấp dẫn, tạo thuận lợi nhất để đông đảo bạn đọc tham gia.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị các học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mỗi người dân tích cực tham gia cuộc thi, tích cực nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

A.KHẾ

phục khó khăn, gian khổ, thực hiện phương châm “bám dân, bám địa bàn”, để tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Quân đội luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội, qua đó làm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Trung tướng Đỗ Xuân Tụng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác DV của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong thời gian qua.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, việc Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức Hội thi “DV khéo” cấp toàn quân lần đầu tiên vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức thiết thực, kịp thời, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác DV của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp. Đồng thời tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, qua đó bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm công tác DV cho đội ngũ cán bộ chuyên trách nói riêng và CBCS, người lao động toàn quân nói chung.

LAM HẠNH

CẢN THỞ:

Nhiều hộ dân mong ngóng nhận tiền tạm cư

Khi Nhà nước giải tỏa đất làm dự án, nhiều hộ dân đã “tiên phong” chấp hành chủ trương nhưng nền tái định cư thì chậm trễ, còn tiền tạm cư gần 6 năm vẫn chưa nhận được.

Phản ánh đến Báo PLVN, ông Nguyễn Thanh Hồng (SN 1967, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, năm 2018 khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP Cần Thơ (giai đoạn 2) gói thầu CT - PU - 2.6 hạng mục nâng cấp hẻm 9, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ông và 4 hộ dân khác đã tuân thủ chấp hành tốt chủ trương nhưng không nhận được bất kỳ ưu tiên gì mà tiền tạm cư đến nay vẫn chưa được nhận.

“Lúc họp vận động, Hội đồng bồi thường hứa hẹn nhiều chính sách như giao nền tái định cư, hỗ trợ tiền tạm cư...”

Sau nhiều cuộc họp, cuối cùng quyết định tái định cư cho các hộ dân tại Khu tái định cư An Bình (quận Ninh Kiều) và hứa với người dân sau 9 tháng sẽ giao nền và hỗ trợ tiền tạm cư. Tuy nhiên, vấn đề này lại kéo dài gần 5 năm mới được cấp nền tái định cư, còn



● Người dân ảnh hưởng từ hạng mục nâng cấp hẻm 9, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mong muốn sớm nhận tiền tạm cư. (Ảnh: PV)

tiền tạm cư “chờ dài cổ” vẫn chưa có. Trước đây, tôi đã nhiều lần đến Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều để yêu cầu giải quyết nhưng 2 bên đùn đẩy qua lại”, ông Hồng nói.

Về vấn đề này, ngày 31/12/2024, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định giao bổ sung có mục tiêu năm 2024 cho ngân sách quận Ninh Kiều để thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng hạng mục hẻm 9 đường Mậu Thân với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, trong đó có tiền tạm cư của 5 hộ dân nói trên.

Trao đổi với Báo PLVN, đại diện Ban Quản lý dự án và phát

triển quỹ đất quận Ninh Kiều cho biết, UBND quận đã bố trí sẵn nguồn vốn 2,4 tỷ đồng để chi tiền tạm cư cho các hộ dân và bổ sung bồi thường nhà ở, vật kiến trúc người dân bị ảnh hưởng hạng mục hẻm 9 đường Mậu Thân.

Hiện, UBND quận đang kiện toàn lại hội đồng bồi thường do vừa qua đã thay đổi lãnh đạo nhiều phòng, ban liên quan. Khi kiện toàn xong sẽ thông qua Hội đồng và làm tờ trình trình UBND quận. Khi quận phê duyệt, Ban sẽ phụ trách vấn đề chi trả. Bảo đảm trễ nhất là giữa tháng 4/2025 sẽ chi trả khoản tiền trên cho các hộ dân.

DÌNH THƯƠNG

thảm quyền tiếp nhận nhưng đến ngày Luật này có hiệu lực thì hành mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp GCN thì tiếp tục giải quyết thủ tục theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành...”

Vì vậy, hồ sơ cấp GCN lần đầu của bà Lai sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục cấp GCN quy định tại Điều 12 Quyết định 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND Hà Nội và Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Hồ sơ do UBND phường xét duyệt xác nhận điều kiện cấp GCN: “... niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư nơi có đất”.

Hiện nay, Chi nhánh đã kiểm tra và chưa nhận được hồ sơ đề nghị cấp GCN của bà Lai do UBND phường chuyển đến. Do đó, đề nghị bà Lai liên hệ UBND phường Cổ Nhuế 2 để hoàn thiện hồ sơ cấp GCN lần đầu theo quy định. Ngay sau khi nhận hồ sơ đã hoàn thiện đầy đủ, Chi nhánh sẽ thực hiện thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ cấp GCN lần đầu của bà.

TRUNG THỨ - GIA HẢI

SỰ VIỆC CHƯA ĐƯỢC CẤP SỐ ĐỎ TẠI QUẬN BẮC TỪ LIÊM (HÀ NỘI):

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chưa nhận được hồ sơ từ UBND phường Cổ Nhuế 2

Mới đây, Báo PLVN nhận được đơn của bà Mai Thị Lai (ngụ 3/30/28 Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) phản ánh việc sau hàng chục năm, dù thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) và đã nộp hồ sơ, thủ tục cho UBND phường từ năm 2023; nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCN theo quy định.

Theo đơn, ông Mai Ngọc Tác (chồng bà Lai, hiện đã mất), là thương binh, nguyên cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự, được đơn vị cấp cho một nhà cấp 4 và quyền sử dụng lô đất 54m² thuộc dãy B6-2 (dài 12m, rộng 4,5m) theo Quyết định 2113/QĐ-HV ngày 8/8/1998 để gia đình có nơi cư trú ổn định.

Sau đó, vợ chồng bà Lai đã đóng tiền, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế hàng năm theo quy định pháp luật. Đồng thời, gia đình cũng cư trú ổn định, lâu dài, liên tục, không có tranh chấp; thửa đất không nằm trong quy hoạch của dự án nào. Sau khi ổn định cuộc sống, gia đình bà Lai cùng một số hộ dân tại khu vực làm

đơn, nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN nhưng chưa được.

Đầu năm 2023, UBND phường được cho là thông báo chủ trương của cấp trên sẽ cấp GCN, người dân đã thực hiện theo hướng dẫn và nộp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cho cán bộ địa chính phường. Nhưng từ đó đến nay, bà Lai cho rằng vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin hay kết quả gì về việc sẽ được cấp GCN.

Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 13/12/2024, Báo PLVN có Công văn 1505 gửi Giám đốc Sở TN&MT (nay là Sở NN&TN); Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm để xác minh, giải quyết theo quy định.

Ngày 15/01/2025, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội - Chi nhánh quận Bắc Từ Liêm (Chi nhánh) có Văn bản 143 cho biết: Bà Lai có trình bày trong đơn về việc các giấy tờ bà nộp lên UBND phường đề nghị cấp GCN thời điểm đầu năm 2023.

Khoản 2 Điều 256 Luật Đất đai 2024 quy định: “Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN đã được cơ quan có

Cơ hội cho doanh nghiệp nông nghiệp Đức tại Việt Nam

Ngày 12/3, tại TP Hồ Chí Minh, Báo Nông nghiệp và Môi trường và Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình nâng cao năng lực và phát triển bền vững cho ngành Nông nghiệp Việt Nam.

Hai bên thống nhất tập trung theo nhóm ngành chủ lực chính, thúc đẩy chuyển giao kiến thức và công nghệ giữa các đoàn công tác của hai quốc gia. Các bên cũng sẽ tìm kiếm cơ hội vinh danh, đề xuất các cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển nông nghiệp của Việt Nam và Đức.

Biên bản ghi nhớ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nông nghiệp Đức, đặc biệt trong lĩnh vực máy móc nông nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường tại Việt Nam; hợp tác thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ, thiết bị thông minh và phương pháp canh tác nông nghiệp bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Báo Nông nghiệp và Môi trường (trước là Báo Nông nghiệp Việt Nam) đã đặc biệt quan tâm, dõi theo hành trình của DLG từ sự kiện “AGRITECHNICA Asia Live 2022”. Từ đó tới nay, Báo Nông nghiệp và Môi trường là đối tác truyền thông duy nhất của DLG tại Việt Nam.

Thông qua Biên bản ghi nhớ, Báo sẽ mở rộng thông tin và kết nối với 31.000 thành viên của Hiệp hội Nông nghiệp Đức. Từ đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh tại Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thạch cho hay.

Biên bản ghi nhớ là cơ hội để các doanh nghiệp Đức chuyển giao những công nghệ tiên tiến, từ đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm tại Việt Nam theo hướng xanh và bền vững hơn. Với mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này, kỳ vọng Báo Nông nghiệp và Môi trường sẽ hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác Đức, đồng thời lan tỏa các sáng kiến, giải pháp công nghệ mới để nông dân Việt Nam thực hành sản xuất tốt cho môi trường, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh. **T.BÌNH**

TP HỒ CHÍ MINH:

Chấn chỉnh tình trạng công bố không đúng thông tin tuyển sinh lớp 10

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, thời gian gần đây trên nhiều website, fanpage, mạng xã hội... của một số trường THPT công lập và ngoài công lập đã công bố thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 không rõ ràng.

Nhiều trang ghi cụ thể số lượng dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 của đơn vị, trong khi nội dung chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt. Điều này gây nhầm lẫn và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của ngành, ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh, học sinh cũng như các bên liên quan, khiến dư luận bức xúc liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch tuyển sinh của ngành Giáo dục và Đào tạo TP.

Vì thế Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM nhắc nhở và chấn chỉnh hiệu trưởng một số trường THPT đã thực hiện chưa đúng theo chỉ đạo của sở trong thời gian qua.

Đồng thời yêu cầu các trường chỉ được truyền thông tin, giới thiệu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 của đơn vị năm học 2025 - 2026 về nội dung chương trình giáo dục tiêu biểu, đặc sắc (nếu có); về chất lượng đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, một số hoạt động chương trình giáo dục mới, nội dung chiến lược phát triển nhà trường, những hoạt động nổi bật sẽ đưa vào giảng dạy, hoạt động trong năm học tới...

Tuyệt đối không được thông tin các nội dung chưa được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng yêu cầu các trường THPT thực hiện ba công việc trong công bố thông tin tuyển sinh lớp 10.

Thứ nhất, những trường đã đăng tải thông tin tuyển sinh lớp 10 chưa chính xác phải gỡ bỏ, hoặc điều chỉnh các nội dung chưa chính xác về thông tin tuyển sinh năm học 2025 - 2026.

Thứ hai, rà soát, chấn chỉnh, quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường không tự ý đưa các thông tin tuyển sinh năm học 2025 - 2026 chưa chính thức trên website, fanpage, mạng xã hội...

Thứ ba, chỉ được cung cấp thông tin trên website, fanpage... và các cơ quan báo chí các nội dung liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 khi đã được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh chính thức. **T.K**